
 

 

 
-ส ำเนำ- 

รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 
สมัยสำมัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕๖๐ 
วันที่  ๑๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ เวลำ ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 

***************** 
รำยนำมผู้มำประชุม 
 ๑. นายประเสริฐ ทับทิมทอง   ประธานสภาเทศบาล 
 ๒. นายสันติ นุ้ยเมือง   รองประธานสภาเทศบาล 
 ๓. นายจรวย คงท่าเรือ   สมาชิกสภาเทศบาล   
 ๔. นายณรงค์ ฉวมพรมอินทร์   สมาชิกสภาเทศบาล  
 ๕. นายทิวา กุฏอินทร์   สมาชิกสภาเทศบาล   
 ๖. นายนัฐพงษ์  เตี่ยมังกรพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

๗. นายประจักษ์ หนูแกล้ว  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๘. นายพรเลิศ  สุทธิรักษ์   สมาชิกสภาเทศบาล  
 ๙. นายไพโรจน์  อภินิเวศ   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๐. นายแฟง  สุวรรณบุตร  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๑. นายมนัสวี  แซ่เตี้ยว   สมาชิกสภาเทศบาล  
 ๑๒. นายรักพงษ์  แซ่ตั้ง   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๓. นายวีระพงษ์  เจริญสุข  สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๔. นายสมเกียรติ  แก้วประชานะรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๕. นายสมบัติ  สมบูรณ์ลักขณา  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๖. นายสากล  เพชรมีศรี  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๗. นายส าเริง  ไพฑูรย์    สมาชิกสภาเทศบาล  
 ๑๘. นายสุวธัชัย  ศรีโพธ์ชัย  สมาชิกสภาเทศบาล  
 ๑๙. นายหัสชัย  เรืองนุ้ย   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๒๐. นายอภิรักษ์  พูลมาศ   สมาชิกสภาเทศบาล  
 ๒๑. นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์  เลขานุการสภาเทศบาล 
รำยนำมผู้ไม่มำประชุม 
 ๑. นายทวีศักดิ์ ชูแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ) 
 ๒. นายนพดล  ประเสริฐ   สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ) 
 ๓. นายพงษ์ศักดิ์ โพธิครูประเสริฐ  สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ) 
 ๔. นายสุเมธ  ประเสริฐสิริพงศ์   สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ) 
รำยนำมผู้เข้ำร่วมประชุม  

คณะผู้บริหำร            
 ๑. นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล  นายกเทศมนตรี 
 ๒. นายเอกพจน์  ยอดพินิจ  รองนายกเทศมนตรี 



๒ 
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 ๓. นางพิพิศน์  วัฒนาวีรชัย  รองนายกเทศมนตรี 
 ๔. นายสุฟ้าง  แซ่หว่อง   รองนายกเทศมนตรี 
 ที่ปรึกษำ/เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 

๑. นายปรเมษฐ์  เผือกสุวรรณ  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๒. นายยุทธวีร์  ทองค า   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๓. นายนิพัฒน์  ทวิชสังข์   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบำล/รองปลัดเทศบำล 
๑. นางจารุพรรณ สีรยาภรณ์  ปลัดเทศบาล 
๒. นางสุภาวดี ศรีเปารยะ   รองปลัดเทศบาล        
หัวหน้ำส่วนรำชกำร/ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
๑. นางสุวรรณ ีศรีวุฒินพกุล  ผอ.ส านักการสาธารณสุขฯ 
๒. นายจารึก วงศ์วานิช   ผอ.ส านักการช่าง 
๓. นางพรชนก ตู้บรรเทิง   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
๔. นางพิมพ์วิมล จิตสงค ์           ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
๕. นางอัจฉรา รัตนา   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๖. นางเบญญาภา มณีโชติ  รองผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
๗. นางสาวสิริมา งามศุภกร  ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล  ๑ (แทน) 
๘. นายนิวัฒน์ กู้เขียว   ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล  ๓ (แทน) 
๙. นางสุรัชฎา ชูเลขา          ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล  ๔ 
๑๐. น.ส.รัตนา บัวเพชร   ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล  ๕ 
๑๑. นายถิรภัทร สกุลแก้ว   ผอ.ส่วนอาคารและผังเมือง 
๑๒. นายฐิติพันธ์  ล้อประเสริฐกุล  ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
๑๓. นางกิติมา เพียรเจริญศักดิ์  ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ 
๑๔. นางสาวจีรศิริ มีลาภ    ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ 
๑๕. นางสาวบุษรา พรหมจันทร์  ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง 
๑๖. นางศิวนันท์ กุลจิรชัยวัฒน์  ผู้จัดการสถานธนานุบาล 

  เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง/สื่อมวลชน/ประชำชนทั่วไป 
 ๑. นายธวชัชัย พรหมเพ็ญ   ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา 
 ๒. นายพิระพงศ์ นาคครื้น   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 ๓. นางสาววนิดา ด้วงก่อเกิด  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 ๔. นางสาวนิยฉัตร วงค์วานิช  หัวหน้าฝ่ายระบบข้อมูลภาคสนามฯ 
 ๕. นายโสภณ อนันตทรัพย์  หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ 
 ๖. ว่าที่ร.ต.กิตติ อุดมปัตยานุพงศ์  หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร 
 ๗. นางรัชฎาภรณ์ พรพลประชาสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
  ๘. นางวชิราภรณ์ จิตต์ณรงค์  หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ 
 ๙. นายคุณาธิป บุญเรืองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ  
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 ๑๐. นางยี่สุ่น  อินทร์จันทร์  นิติกรช านาญการ 
 ๑๑. นายสมปอง  หยูมาก      นักผังเมืองช านาญการ 

๑๒. นายไวพจน์  เพ็ชรศรี   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
๑๓. นางปิยนัยน์  นวลวัฒน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน 

 ๑๔. นายปรีชา  เรืองหวาน          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน  
 ๑๕. นางสาวเรณู นิยะกิจ   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 ๑๖. นางสาวนิตยา ทองปลอด  นักวิชาการคลัง 
 ๑๗. นางสาวสิริพิมล  ขุมทอง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 ๑๘. นางสาวศศิธร  เตี่ยมังกรพันธุ์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 ๑๙. นางวันเพ็ญ ราบบ าเพิง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 ๒๐. นางสาวจุฑาทิพย์  เครือทอง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 ๒๑. นางสุนิษา ชูฉิม   นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
 ๒๒. นางสาวอาทิตยา อินทร์จันทร์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 ๒๓. ส.ต.กิตติศักดิ์ บุญหาญ         ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
 ๒๔. นางสาวชฎาพร นันทเกษตร  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๒๕. นายณัฐพงษ์ จินาอุ   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๒๖. นางสาวสุภาภรณ์ กลอมเสนาะ  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๒๗. นายวิษณุ ศรีวิเศษ   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๒๘. นายปฐม ทองเกิด   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๒๙. นางสาวกัลยารัตน์ ทาบสุวรรณ์ พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๐. นางฟารีดา ตะปินา   พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๑. นายสมพงษ์ แสนเฉย   พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๒. นายศักดิ์สิทธิ์ ภิรมย์สมบัติ  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๓. นางสาวศศิมาภรณ์ พันธุ์เจริญ  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๔. นายพันธศักดิ์ ทรัพย์สิน  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๕. นางสาวภัณฑิรา วิชัยดิษฐ์  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๖. นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจรญิกิจ  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๗. นายมติ จรูญรัตน์   พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๘. ดร.นิทัศย์ เพราแก้ว   ผอ.วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี 
 ๓๙. นางสาววราล ีชูสุวรรณ  นักศึกษาฝึกงาน 
 ๔๐. นางสาวสุวรัตน์ ขุนสอนนาม           นักศึกษาฝึกงาน 
 ๔๑. นางสาววาริณี ทองสุขแสน  นักศึกษาฝึกงาน 
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เริ่มประชุม เวลำ ๐๙.๓๐ น.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

นำยสุริยะ แช่มศรีรัตน์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมาชิกสภาเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี และคณะผู้บริหารฯครับ บัดนี้สมาชิกสภาฯได้มาครบองค์
ประชุมแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี         
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เมื่อสมาชิกฯมาครบองค์ประชุมเรียบร้อยแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ          
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล ครับ 

นำยสุริยะ แช่มศรีรัตน์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

   หนังสือจากกิจการสภาเทศบาล ที่ สฎ ๕๒๐๐๑/ว ๐๒๙              
 ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  สมัยสามัญ สมัยแรก 
 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี  ๒๕๖๐ 
เรียน สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
อ้างถึง หนังสืองานกิจการสภาเทศบาล ที่ สฎ ๕๒๐๐๑/ว ๐๐๔  ลงวันที่ ๓๐  
มกราคม  ๒๕๖๐ 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑.  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล  จ านวน   ๑     ฉบับ 
  ๒.  ระเบียบวาระการประชุม        จ านวน   ๑     ฉบับ 
  ๓.  ส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ   
  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙                                 
  เมือ่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙       จ านวน    ๑    เล่ม 
   ๔.  ญัตติ        จ านวน     ๑๒   ญัตติ 
 
  ตามที่งานกิจการสภาเทศบาล ได้ส่งประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๐ นั้น 
 
  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามความในมาตรา ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๒๒ 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น    
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เรียกประชุมสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ 
๑ – ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ มีก าหนด ๒๘ วันประธานสภาเทศบาลได้แจ้งนัด
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่๑ ประจ าปี ๒๕๖๐ ในวันที่ 
๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนคร     
สุราษฎร์ธานี ชั้น  ๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ 
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  ขอแสดงความนับถือ 

 
                    ประเสริฐ ทบัทิมทอง 

                   (นายประเสริฐ ทับทิมทอง) 
              ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

  ระเบียบวำระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ไม่มีนะครับ 
  

  ระเบียบวำระที่  ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลนคร
สุรำษฎร์ธำนี  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล  

 ขอเชิญนายทิวา กุฏอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลฯครับ 
  

นำยทิวำ  กุฏอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ผมขอแก้ไขรายงานการประชุม สภาเทศบาล ดังนี้ 
 ๑. หน้า ๖๑ นับจากด้านล่างขั้น บนบรรทัดที่ ๒ 
ข้อความเดิม ๓ม๕๙๐,๐๐๐ บาท 
แก้ไขเป็น ๓,๕๙๐,๐๐๐ บาท 
 ๒. หน้า ๖๒ นับจากด้านบนบรรทัดที ่๒  
ข้อความเดิม ๒๔๙ ต้น ท่อละ ๒,๒๐๐ บาท 
แก้ไขเป็น ๒๔๙ ทอน ทอนละ ๒,๒๐๐ บาท  
 ๓. หน้า ๖๒ นับจากด้านบน บรรทัดที่ ๓ 
ข้อความเดิม ได้มาจากไฟเวท ไฟเวทตั้งไว้เท่าไหร่ 
แก้ไขเป็น ได้มาจากไวล์เมช ไวล์เมชตั้งไว้เท่าไหร่  
 ๔. หน้า ๘๕ นับจากด้านล่าง บรรทัดที่ ๘ 
ข้อความเดิม และมีระกันรถเสีย 
แก้ไขเป็น และมีประกันรถเสีย 
 ๕. หน้า ๘๕ นับจากด้านล่าง บรรทัดที่ ๑๐  
ข้อความเดิม ที่ได้ไปแข่งขันที่จังหวัดอุดรธานี 
แก้ไขเป็น ที่ได้ไปแข่งขันที่จังหวัดร้อยเอ็ด 

ประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล  

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯใด ขอแก้ไขรายงานการประชุมอีกบ้างครับ 
หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 
๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ กรุณายกมือครับ 
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 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ 
ธันวาคม  ๒๕๕๙  ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง
จ านวน ๑ เสียง  ในการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ             
สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

มติประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ
เทศบำลนครสุ รำษฎร์ ธำนี  สมั ยสำมัญ  สมัยที่  ๔   ประจ ำปี  ๒๕๕๙              
เม่ือวันที่ ๒๗ ธันวำคม  ๒๕๕๙  ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ ำนวน ๑๙ เสียง 
งดออกเสียงจ ำนวน ๑ เสียง  ในกำรประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 
สมัยสำมัญ สมัยที่  ๔ ประจ ำปี ๒๕๕๙  เม่ือวันที่ ๒๗ ธันวำคม ๒๕๕๙             
ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 

  ระเบียบวำระที่ ๓ เรื่องพิจำรณำก ำหนดสมัยกำรประชุมสมัยสำมัญ 
ประจ ำปี  ๒ ๕๖ ๐  และก ำหนดสมัยประชุ ม  ส มัยสำมัญ  ส มัยแรก                     
ประจ ำปี ๒๕๖๑ 

ประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล  

 ขอเชิญเลาขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบฯ 

นำยสุริยะฯ  
เลขำนุกำรสภำฯ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม                    
สภาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๑              
การก าหนดจ านวนสมัยประชุม สามัญประจ าปีระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี
ของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป 
ให้ประธาน สภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่
ละปี โดยน าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๑(๒) ส าหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัย
สามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน 
กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและ
ก าหนดกี่วัน และการก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่
กฎหมายว่าด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด 

และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน
ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๒๔ ก าหนดว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 
สี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภา
เทศบาลก าหนด และวรรค ๓ ก าหนดว่า สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มี
ก าหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจาก
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ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ผมขอน าเรียนว่า ส าหรับการก าหนดประชุมสภาเทศบาลนค ร                 
สุราษฎร์ธานีสมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี  ๒๕๖๐ได้ก าหนดไว้แล้ ว              
มีก าหนด ๒๘ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดังนั้น ในการประชุม
วันนี้  ผมขอหารือการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี              
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒, ๓ และ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๐  และก าหนดสมัยประชุม              
สมั ยส ามัญ  สมั ยแรก  ป ระจ าปี  ๒ ๕ ๖ ๑ เชิญ ท่ านสมาชิ ก เสนอครับ                      
เชิญคุณรักพงษ์ แซ่ตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

นำยรักพงษ์  แซ่ตั้ง 
สมำชิกสภำเทศบำลฯ 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายรักพงษ์  แซ่ตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอระยะเวลาการก าหนดสมัยประชุม ดังนี้  
ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒,๓,๔ 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 ๑. การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๐ มีก าหนด ๓๐ วัน
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐   
 ๒. การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๐ มีก าหนด ๓๐ วัน
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐  
 ๓. การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๐ มีก าหนด ๓๐ วัน 
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐    
 ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๑  มีก าหนด 
๒๘ วัน ตั้งแต่วันที ่๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  

ประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

ผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน หากไม่มี 
ผมขอสรุป สมัยประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒-๔ 
ประจ าปี ๒๕๖๐ และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๑ ที่สมาชิกสภา
เทศบาลเสนอ ดังนี้ 
 ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ  สมัยที่ 
๒, ๓,๔ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 ๑. การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๐ มีก าหนด ๓๐ วัน
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐   
 ๒. การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๐ มีก าหนด ๓๐ วัน
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐  
 ๓. การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๐ มีก าหนด ๓๐ วัน
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐    
 ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๑ มีก าหนด 
๒๘ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑            
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 ผมขอมติ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบตามที่สมาชิกสภา
เทศบาลเสนอกรุณายกมือ 

 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติก าหนดสมัยการประชุม สมัย
สามัญ ประจ าปี ๒๕๖๐ และก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 
๒๕๖๑   ดังนี้ 

 ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  สมัยสามัญ                
สมัยที่ ๒ ,๓, ๔ ประจ าปี ๒๕๖๐ ดังนี้ 

  ๑. การประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๐             
มีก าหนดสมัยประชุม ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 ๒. การประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจ าปี  ๒๕๖๐              
มีก าหนดสมัยประชุม ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ สิงหาคมคม ๒๕๖๐ 

  ๓. การประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ประจ าปี  ๒๕๖๐            
มีก าหนดสมัยประชุม  ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๑  
 - การประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๑ มีก าหนด

สมัยประชุม  ๒๘ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ด้วยคะแนนเสียง
เอกฉันท์ จ านวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง ในการประชุมสภา 
เทศบาลนครสุ ราษฎ ร์ธานี  สมั ยส ามัญ  สมั ยแรก  ประจ าปี  ๒๕ ๖ ๐                 
เมื่อวันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติก ำหนดสมัยกำรประชุม สมัย
สำมัญ ประจ ำปี ๒๕๖๐ และก ำหนดสมัยประชุม สมัยสำมัญ สมัยแรก 
ประจ ำปี ๒๕๖๑ ดังนี้ 

 ก ำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี สมัยสำมัญ   
สมัยท่ี ๒ ,๓, ๔ ประจ ำปี ๒๕๖๐ ดังนี้ 

  ๑. กำรประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่  ๒ ประจ ำปี  ๒๕๖๐             
มีก ำหนดสมัยประชุม ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๖๐ 

  ๒. กำรประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่  ๓ ประจ ำปี  ๒๕๖๐              
มีก ำหนดสมัยประชุม ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ สิงหำคมคม ๒๕๖๐ 

  ๓. กำรประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ ๔ ประจ ำปี ๒๕๖๐  มี
ก ำหนดสมัยประชุม  ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ ธันวำคม ๒๕๖๐ 

  ก ำหนดสมัยประชุม สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี ๒๕๖๑  
  - กำรประชุมสมัยสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี ๒๕๖๑ มี

ก ำหนดสมัยประชุม  ๒๘ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ 
  ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ ำนวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง 

จ ำนวน ๑ เสียง ในกำรประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี  สมัยสำมัญ 



๙ 
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สมัยแรก ประจ ำปี ๒๕๖๐ เม่ือวันที่  ๑๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม
สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 

   ระเบียบวำระที่ ๔ เรื่องรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 
เงินกู้ เงินจ่ำยขำดจำกเงินสะสมต่อสภำท้องถิ่น (กองวิชำกำรและแผนงำน) 

 ประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดครับ 

นำยเอกพจน์  ยอดพินิจ  
รองนำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานเทศบาลฯที่เคารพ  และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุก
ท่านด้วยกรมการปกครองมีหนังสือ  ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๒๒๓๑ ลง
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๑ ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินอุดหนุน  
โดยก าหนดให้การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงิน
สะสม เงินอุดหนุนจากกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ใช้จ่ายเงินในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ และเงิน
อุดหนุนทั่วไปที่ระบุรายการไว้โดยเฉพาะเจาะจงด้านการศึกษา ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปใช้จ่ายโดยไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  หรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและเมื่อด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุแล้ว ให้รายงานสภาท้องถิ่นทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป  
 ขอเรียนว่า ขณะนี้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม  เงินอุดหนุนจากกระทรวง ทบวง กรม หรือ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ – เดือนมกราคม ๒๕๖๐ 
รายละเอียดดังนี้ 

๑. โครงการจัดซื ้อครุภ ัณฑ์ช ุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียน
คุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT จ านวน  ๕  ชุด 
งบประมาณ ๔๘๒,๐๐๐.- บาท 

๒. โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือก  ระดับภาคใต้  ครั้งที่ ๓๔ ประจ าปี 
๒๕๕๙ “บ้านดอนเกมส์” งบประมาณ ๑,๔๗๙,๗๙๖.-  บาท 

๓. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนการุณ 
ราษฎร์ ๒๒  งบประมาณ   ๘๔๐,๐๐๐.- บาท 

๔. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนอ าเภอ 
๑๔/๑ งบประมาณ ๒,๓๖๕,๐๐๐.- บาท 

๕. โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลทต์ิ
กคอนกรีต 



๑๐ 
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- ถนนชนเกษม ซอย ๒๘ 
- ถนนศรีวิชัย ซอย ๒๗ 
- ถนนหมู่บ้านเสาวลักษณ์ ๑ 
- ถนนบางอิฐ  
งบประมาณ  ๒,๔๙๓,๑๗๑.- บาท 

๖. โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต 
- ถนนพ่อขุนทะเล ซอย ๒๑/๒ 
- ถนนพ่อขุนทะเล ซอย ๒๑/๒ แยกซ้าย 
- ถนนอ าเภอ ซอย ๒ ช่วงที่ ๒  
- ถนนน้ าค้างแยกซ้าย ๒ ช่วงที่ ๒ 
- ถนนน้ าค้าง แยกซ้าย ๓ 
- ถนนน้ าค้างแยกซ้าย ๓/๑  
งบประมาณ     ๑,๗๒๐,๐๔๓.- บาท 

๗. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 
๕๙ ซอย ๒ งบประมาณ ๔๙๖,๐๐๐.- บาท 

๘. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนศรีวิชัย ๒๑  
ซอยแยกบ้านเลขที่ ๘๖/๓๑ งบประมาณ๕๓๐,๐๐๐.- บาท 

๙. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 
(เปรมฤดี ๙) งบประมาณ  ๑,๖๒๙,๐๐๐.- บาท 

๑๐. โครงการก่อสร้างท ่อระบายน้ าและผิวจราจรถนน         
กาญจนวิถี ๗ แยกขวา ๒ งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.- บาท 

๑๑. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนกาญ  
จนวิถี ๗ แยกขวา ๑ งบประมาณ ๖๙๕,๐๐๐.- บาท 

๑๒. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 
(เปรมฤดี ๑) งบประมาณ  ๑,๕๘๖,๐๐๐.- บาท                                       

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดรายงานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทราบต่อไป      

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณส าเริง ครับ 

นำยส ำเริง  ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพ กระผมนายส าเริง  ไพฑูรย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี รายงานจากเนื้องานที่เสร็จแล้ว หรืองาน
ที่ยังไม่เสร็จครับ 

   



๑๑ 
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นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญ ผอ.กองวิชาการ ครับ 

นำงพรชนก ตู้บรรเทิง   
ผอ.กองวิชำกำรและแผนงำน 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกทุกท่าน ตามหนังสือของ 
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจการ
ใช้จ่ายเงินกู้ การใช้จ่ายเงินสะสมเงินอุดหนุนจากกระทรวง ทบวง กรม  ได้
ก าหนดว่าให้รายงานเมื่อได้ด าเนินการระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
พัสดุ และได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว และทางหน่วยงานเจ้าของโครงการส่ง เรื่องให้
พัสดุด าเนินการ พัสดุได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ก็ให้รายงานและเรื่องที่อยู่
ระหว่างพัสดุได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันก็ขอให้รายงานด้วย 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ตามที่ชี้แจงมานะครับ ทั้งที่แล้วเสร็จด้วยและระหว่างการด าเนินการ 
ขอเชิญคุณส าเริง ครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ผมมาดูข้อที่ ๗ ในการรายงาน โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิว
จราจรถนนศรีวิชัย ๕๒ ซอย ๒ ตัวโครงการนี้ก่อหนี้ผูกพัน หรือยังครับ ค าว่าก่อ
หนี้ผูกพันหมายความว่าเทศบาลท าสัญญากับผู้รับจ้างมีคู่สัญญาอยู่แล้ว  ใน
ระเบียบพัสดุเขียนอย่างนั้นนะครับ ท่านประธานแต่ผมมีข้อสงสัยในข้อที่ ๗ นะ
ครับ ที่ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ว่าก่อหนี้ผูกพันแล้ว รายงานมายังสภาฯ 
ให้ทราบในการใช้เงินอุดหนุนเงินกู้และเงินสะสมอะไรต่างๆ พวกนี้ซึ่งไม่ต้องการ
น ามาเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ น ามาใช้จ่ายได้เลยผมขอเรียนถาม ข้อที่ ๗ ว่า
ท่านก่อหนี้ผูกพันหรือยังในสภาเพราะมีหลายๆตัวที่ยังไม่ตรงที่รายงานมานะ
ครับ  

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญท่านนายกฯครับ  

นำยธีระกิจ  หวังมุทิตำกุล
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ เราได้
ก่อนี้ผูกพัน แล้วครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามอีกบ้างครับ หากไม่มี ถือว่า
รับทราบเรื่องรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดจาก
เงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น (กองวิชาการและแผนงาน)นะครับ  

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนีรับทรำบเรื่องรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงิน
อุดหนุน เฉพำะกิจ เงินกู้  เงินจ่ำยขำดจำกเงินสะสมต่อสภำท้องถิ่น         
(กองวิชำกำรและแผนงำน) 

  ระเบียบวำระที่  ๕ เรื่องเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
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(กองวิชำกำรและแผนงำน) 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดครับ  

นำยธีระกิจ  หวังมุทิตำกุล
นำยกเทศมนตรี 

 ตามที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้จ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต 
สุราษฎร์ธานี ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และผู ้รับจ้างได้ด าเนินการจัดท า
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น 
 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จึงขอส่งรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี  ปี  ๒๕๕๙  มาเพ่ื อโปรดทราบ 
(รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้) 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับคุณทิวา 

นำยทิวำ กุฏอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ  กระผมนายทิวา กุฏอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพ่ิงได้รับหนังสือวันนี้ อ่านไม่ทันครับ
อยากให้ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ให้ค าชี้แจง ว่า แก้ไขเปลี่ยนตรงจุดไหน
บ้าง ขอบคุณมากนะครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  เชิญผอ.กองวิชาการชี้แจง 

นำงพรชนก  ตู้บรรเทิง 
ผอ.กองวิชำกำรและแผนงำน 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ท่านสมาชิกและคณะผู้บริหาร
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่เคารพคะในภาคผนวกในส่วนที่แก้ไข คือ จะเป็น
ส่วนของช่องตารางทางด้านขวามือสุดตรงงบประมาณคงเหลือที่มีการ
เปลี่ยนแปลง สืบเนื่องจากในเล่มเดิมเล่มสีเขียวจะเป็นยอดที่ทางกองวิชาการได้
รวมในส่วนของที่มีการโอนเพ่ิมโอนลด จากการที่ได้พูดคุยกันคือ เห็นควรว่า
ยอดคงเหลือเอาเพียงยอดที่เหลือจากการตั้งงบประมาณไว้และเบิกจ่ายไปเป็น
เท่าไหร่ เหลือเท่าไหร่หลังจากนั้นมีการโอนเพ่ิมโอนลดอย่างไรทางกองวิชาการ
ไม่ต้องไปเก็บตัวเลขในส่วนนั้น เพียงแต่แสดงข้อมูลว่าโครงการนั้นๆตั้ งไว้
เท่าไหร่เบิกจ่ายไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่หลังจากนั้นไม่ต้องไปเก็บยอดในตรงนั้น
จะเปลี่ยนแปลงเฉพาะช่องตารางงบประมาณคงเหลือขวามือสุด  ในส่วนอ่ืน
เหมือนเดิมคะ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีท่านผู้อ่ืนที่จะซักถามไหมครับ เชิญคุณส าเริง  ไพฑูรย์ ครับ 
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นำยส ำเริง  ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่เคารพครับ กระผมนาย
ส าเริง ไพฑูรย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ท่านประธานครับผมมีข้อ
สงสัยเรื่องการอุดหนุนให้กับชุมชนผมมาดูผลการด าเนินงานโครงการตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๙ โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ ณ 
วันที่ ๓๐ กันยายน สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครับท่านประธานครับ ผมไม่
ทราบว่าเงินอุดหนุนในชุมชนท าไมถึงที่เราผ่านสภาไปแล้วถึงไม่ได้อุดหนุนไปตั้ง 
๑๕ ชุมชนแล้วพอมาปีนี้มาตั้งใหม่อีก ซึ่งขัดกับระเบียบการอุดหนุนเงินให้กับ
ชุมชน ขอทราบรายละเอียดตรงนี้และขอทราบเหตุผล ว่าท าไมถึงชุมชนไม่ได้รับ
เงินอุดหนุนในส่วนนี้ไป ๑๕ ชุมชนครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ก็ยังสงสัยอยู่ว่าท าโครงการมาแล้วแปลง
งานก็เรียบร้อยแล้ว แต่เงินไม่ได้รับการสนับสนุนไปยังชุมชนถึง ๑๕ ชุมชนใน
เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เหตุผลเพราะอะไรที่ว่าใช้เงินไม่ได้ตรงส่วนนี้          
ขอรายละเอียด ขอเชิญเจ้าหน้าที่หรือว่าผอ.กองสวัสดิการขอเชิญชี้แจงได้เลย
ครับ 

นำงพิมพ์วิมล  จิตสงค์ 
ผอ.กองสวัสดิกำรสังคม 

 เรียนประธานสภาที่เคารพคะ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯผู้ทรงเกียรติ
คะ ดิฉันนางพิมพ์วิมล จิตสงค์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ขอ
อนุญาตชี้แจงเหตุผลที่ชุมชนไม่ได้เบิกเงิน โครงการของปี ๒๕๕๙ คะ เนื่องจาก
ชุมชนไม่ขอเบิกแต่ว่างบประมาณตั้งไว้ให้แต่ชุมชนไม่มีความพร้อมที่จะขอเบิก
จึงไม่เบิกคะ ที่จริงกองก็ได้ติดตามเร่งรัดให้เบิกแต่เนื่องจากว่าชุมชนอาจจะไม่มี
ความพร้อมจึงไม่ขอเบิกคะ ไม่ได้ขัดข้องในการเบิก กองสวัสดิการสังคมได้
อ านวยความสะดวกในการเบิก แต่ชุมชนไม่ได้เบิกเองคะ ขอบคุณคะ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 กองสวัสดิการสังคมก็ได้ให้หลักการและเหตุผลแล้วครับว่าเรื่องชุมชน
ไม่ขอเบิก จะซักถามต่อเชิญเลยครับ 

นำยส ำเริง  ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 
 

 เรียนท่านประธานที่เคารพครับ คือการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุน
ให้กับชุมชนครับ ท่านประธานครับ ในเมื่อชุมชนเบิกเงินไปด าเนินการแล้ว
จะต้องรายงานกลับมายังเทศบาลภายใน ๓๐ วัน ถ้าไม่รายงานกลับมา ปีหน้า
จะตั้งงบประมาณอุดหนุนให้ชุมชนอีกต่อไปไม่ได้ครับ แล้วที่ผมถามเมื่อเดือน
สิงหาคมที่เราท างบประมาณกันอยู่ ท่านเข้ามา ถ้าผมจ าไม่ผิดอุดหนุนให้กับ
ชุมชนอีก ๖๙ ชุมชนเพราะเรามีทั้งหมด ๗๐ ผมถามว่าของปี ๕๙ ท่านได้
อุดหนุนให้ชุมชนครบหมดหรือยัง ท่านก็ตอบผมว่าทุกชุมชนอุดหนุนแล้วก็รับ
เงินหมดครบทุกชุมชนแล้ว ครับท่านประธานแต่พอมารายงานวันนี้ปรากฏว่าอีก 
๑๕ ชุมชนไม่ได้รับเงินอุดหนุนรายงานเท็จต่อสภาหรือเปล่าครับ ท่านประธาน
ว่ารายงานอย่างนี้รายงานเท็จต่อสภาหรือเปล่า เพราะมีบันทึกการประชุมอยู่
เมื่อเดือนสิงหาคมที่เราผ่านงบประมาณให้แล้ว ผมเองเป็นผู้แปรญัตติในการ
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ปรับลดงบประมาณตัวนี้ เพราะว่าไม่มีโครงการเอกสารอะไรต่างๆมาให้สภาเลย
มีแต่ยอดเงินมาอย่างเดียวแล้วก็ไปท ามาสองครั้งสามครั้งถึงจะผ่านสภาได้ใน
ส่วนนั้นครับ มีแต่ยอดเงินมาอย่างเดียวสมมุติว่าชุมชน ก มีงบประมาณอยู่ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่รายละเอียดของโครงการไม่มีเลยว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาทมีค่า
อะไรบ้างแต่พอมาในส่วนนี้พอมารายงานกลับว่ายังอีก ๑๕ ชุมชนที่ไม่ได้
เบิกจ่ายงบประมาณมันก็ต้องตกเป็นเงินสะสมสิครับ เพราะมันเป็นโครงการใน
เทศบัญญัติงบประมาณตัวนี้ครับค าตอบที่ตอบผมเป็นอย่างนี้แล้วจะให้สภาเรา
ท าอย่างไรต่อไปในการพิจารณาอะไรต่างๆรายงานอย่างหนึ่งตอบอย่างหนึ่งซึ่ง
หลักการให้เหตุผลต่างๆในการแปรญัตติ ในวันนั้นก็ยังมีครบครับมีบันทึกการ
ประชุมการรับรองกันเรียบร้อย แต่พอมารายงานประเมินมาติดตามผลปรากฏ
ว่า ๑๕ ชุมชนไม่มีการได้รับเงินในส่วนนี้ซึ่งท าให้เขาขาดความรู้ อะไรต่างๆไป
หลายๆอย่างในชุมชนครับ ผมว่ามันไม่ใช่ค าตอบที่ท่านตอบผมว่าชุมชนไม่อยาก
ได้ ชุมชนไม่เอาผมมองว่าที่ท่านพาชุมชนเข้าไปอบรมที่ โรงแรมวังใต้จ านวน    
๓ วัน ๒ วันเป็นเงินงบประมาณหลายแสนบาทตัวนั้น ท่านได้ชี้แจงให้ชุมชน
เข้าใจไปในการเขียนโครงการหรือเปล่า ว่าโครงการเงินอุดหนุนอะไรเบิกได้
อะไรเบิกไม่ได้อย่างเอาไปซื้อรถจักรยานมาให้คนในชุมชนเช่ามันก็ไม่ได้ในตัวนี้
อุดหนุนในชุมชนต้องเอามาเพ่ือการเรียนรู้อย่างเดียว ครับท่านประธานครับซื้อ
อุปกรณ์อะไรต่างๆเพ่ือมาสอนให้ชุมชนเรียนรู้นั้นครับถูกต้องครับ ผมอภิปราย
ไปหลายครั้งแล้วในส่วนนี้แต่ก็ยังเป็นมาอย่างนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านมาแก้
โครงการในการเบิกเงินเปล่าถ้าไม่แก้โครงการผมว่าเบิกไม่ได้แน่นอนครับ ท่าน
ประธานครับ ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือนสมาชิกยังติดใจสงสัยอยู่ ว่าการตั้งงบประมาณถ้าหากว่าชุมชน
จะต้องเมื่อรับงบประมาณไปแล้ว เมื่อด าเนินการอะไรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
ต้องรายงานมาว่าท าอะไรบ้าง แจ้งให้ทางเทศบาลทราบภายใน ๓๐วัน ถ้า
ชุมชนไหนไม่ได้รายงานภายใน ๓๐ วัน ก็ไม่สามารถที่จะตั้งงบประมาณให้ได้ใน
ปีต่อไปตามระเบียบครับ ที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่ก็ยังสงสัยว่าตั้ง
งบประมาณมาแผนงานมาซึ่งขัดกับระเบียบไม่สามารถที่จะเบิกจ่ายเงินได้ครับ
ขอเชิญให้ ผอ.กองสวัสดิการสังคมท าความเข้าใจกับท่านสมาชิกครับ 

นำงพิมพ์วิมล จิตสงค์ 
ผอ.กองสวัสดิกำรสังคม 

 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพคะ เรียนท่านสมาชิกที่ทรงเกียรติคะ
การรายงานเงินอุดหนุนคะกับการขอเบิกคะคือการท าเสร็จแต่ละครั้งในแต่ละปี
ภายใน ๓๐ วันต้องส่งรายงานมานั้นคือของปี ๕๘ ชุมชนก็ส่งรายงานมาส่วน
การที่ไม่เบิกของปี ๕๙ ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งคะคือเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องการไม่ส่ง
รายงานของปี ๕๙ คะของปี ๕๘ เขาส่งมาคะแล้วพอของปี ๕๙ ยกตัวอย่าง
โครงการที่ไม่เบิก เช่น ของชุมชนบางทองคะผลิตภัณฑ์จากก้านมะพร้าวชุมชน
เขาอาจจะไม่มีความพร้อมในเรื่องของวิทยากร หรือว่าเรื่องของความพร้อมวัสดุ
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หรือการรวมกลุ่มของประชาชนตลาดเกษตร ๒ ไม่เบิกเรื่องโครงการท าดอกไม้
ประดิษฐ์เขาอาจจะไม่มีความพร้อมในเรื่องของทีมงานคะแล้วก็ วัดไทร 
โครงการพัฒนาอาชีพผู้ค้าก็เป็นเงินงบประมาณจ านวนมากสองแสนบาท ก็ไม่
ขอเบิกเนื่องจากจะไม่มีทีมงานหรือไม่มีความพร้อมของพ้ืนที่เป็นเรื่องของแต่ละ
ชุมชน ทางกองก็ได้ชี้แจงได้อธิบายสนับสนุนเอกสารเรื่องการเขียนโครงการ ใน
ส่วนของกองก็ได้ท าหน้าที่ดูแลเรื่องการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนอย่างครบถ้วนแต่
การที่ชุมชนไม่เบิก ก็เป็นเรื่องความพร้อมของชุมชนส่วนชุมชนส่งรายงานมา
ครบถ้วนคะ ยกเว้นชุมชนพวงเพชรที่ส่งมาแล้วขาดเอกสารแล้วก็ไม่ส่งมาเพ่ิม
แล้วก็ไม่ได้ขอเบิกคะอันนี้เป็นการปฏิบัติงานที่ตรงไปตรงมาดิฉันขอเรียนชี้แจง
อย่างนี้คะ ขอบคุณคะ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ทางฝ่าย ผอ.กองสวัสดิการก็ได้ให้รายละเอียดครับว่าสาเหตุที่ว่าไม่ได้
เบิกจ่ายเงินนั้นเป็นเพราะอะไรเพราะบางทีชุมชนก็ไม่มีความพร้อมในทีมงาน
อะไรอย่างนี้ครับทางสมาชิกว่าอย่างไรขอเชิญซักถามได้ครับ 

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่ เคารพ กระผม                
นายนัฐพงษ์  เตี่ยมังกรพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ในระเบียบ
วาระที่  ๕ เรื่องเสนอผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลนคร           
สุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามเอกสารที่ผมได้รับมาครับ 
ผมขอถามท่านประธานครับว่า เอกสารที่ตั้งอยู่บนโต๊ะนี้ เพ่ิงเอามาเพ่ิมครับ
เหมือนที่ท่านทิวา กุฏอินทร์ ได้อธิบายว่าเราก็พิจารณาไม่ทันผมถามหน่อยว่า
กองที่เสนอแผนเข้ามานี้เอกสารเล่มสีชมพูเล่มนี้ท าไมถึงจัดท าล่าช้าครับ เหตุผล
ครับเพราะเรามาพิจารณาแค่ครู่เดียว ท่านสมาชิกเปิดบางท่านยังงงเลยครับว่า 
อธิบายวาระที่ ๕ เรื่องอะไรกันอยู่ ท่านอ่านเลยครับว่าเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท่านยังท าล่าช้าเลย เพราะเรามาพิจารณาได้ยังไง ถาม
หน่อยครับว่า ช่วยตอบหน่อยครับว่า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการท าเอกสารนี้
ครับ ท าไมเหตุผลใดถึงล่าช้า ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญฝ่ายผู้บริหารท าความเข้าใจกับสมาชิกสภาเทศบาล  เหตุผล
เพราะอะไรด าเนินการล่าช้าในหนังสือเล่มสีชมพูที่ท าการแก้ไขจากใน
แผนพัฒนา ขอเชิญชี้แจงครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และท่านสมาชิกสภาครับ 
คือจริงๆรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
ในประจ าปี ๒๕๕๙ จริงๆท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ด้วยท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ได้ท้วงติงเรื่อง ตรงภาคผนวกเท่านั้นเองครับ ช่องหลังสุดครับ ท าความเข้าใจ
และแก้ไขให้ดูง่ายขึ้นเท่านั้นเอง แต่ด้วยหลักการจริงๆเล่มสีเขียวถูกต้อง
หมดแล้วตามหลักวิชาการส่งให้ท่านสมาชิกแล้วแต่ท่านสมาชิกต้องการให้ดูง่าย
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ขึ้นในทางวิชาการท าให้เพ่ิมเติมดูสรุปได้ง่ายขึ้น ท่านดูภาคผนวกช่องสุดท้ายกับ
ภาคผนวกกับในเล่มเขียวที่มันต่างกันตรงนั้นนิดเดียว เราจะดูแล้วเข้าใจแต่ท่าน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติเราดูเราเองเราดูเข้าใจง่ายขึ้นโครงการแต่ละโครงการมีเงิน
เหลือเท่าไหร่ที่ท ามาแล้วไม่ได้เบิกเพราะอะไรแต่ตามหลักวิชาการท าเรียบร้อย
แล้วครับไม่ได้ล่าช้า แต่ด้วย ความปรารถนาดีจากท่านสมาชิกสภาได้ท้วงติง
อยากจะดูง่ายขึ้นทางกองวิชาการก็พยายามไปท ามาให้กับท่านสมาชิกดูง่ายขึ้น 
ช่วยท าความเข้าใจด้วยครับไม่ใช่ความผิดของฝ่ายวิชาการ งานเราท าถูกต้อง
แล้วแต่ก็ยังติดขัด ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  ทางฝ่ายผู้บริหารก็ได้ท าความเข้าใจ มีการได้ชี้แจงก็คงน่าที่จะเข้าใจกัน
ครับเพราะยังไงๆเงินนี้เราก็ใช้ไปแล้วจะจัดผิดจัดถูกก็ใช้ไปหมดแล้วงบประมาน
ครับแต่นี้เขารายงานเพ่ือให้เราได้รับทราบเพ่ือด าเนินการอะไรไปบ้างแล้วครับ 
มีท่านผู้อ่ืนที่จะซักถามสงสัยเชิญได้เลยครับ อาจารย์พรเลิศ เชิญเลยครับ 

นำยพรเลิศ  สุทธิรักษ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่ เคารพ กระผม               
นายพรเลิศ สุทธิรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ท่านประธานครับ
รายงานและการประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ฉบับ
นี้ซึ่งโดยปกติแล้วการรายงานการติดตามผลครับ จะต้องมีการรายงานทุกเดือน
ธันวาคมของทุกปี แต่อันนี้ปรากฏว่าได้มีหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการรายงานผลให้มีการรายงานปีละ ๒ ครั้ง ครั้งที่ 
๑ ให้รายงานในเดือนเมษายนและครั้งที่ ๒ รายงานในเดือนตุลาคมอันนี้ผม
เข้าใจว่าน่าจะเป็นการรายงานที่ย้อนหลังครับ ซึ่งเป็นของปี ๒๕๕๙ ครับ มาดู
รายละเอียดกันสักนิดหนึ่งครับในเรื่องของการรายงานติดตามผลซึ่งต้อง
ขอขอบคุณมหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ที่ได้มีการด าเนินการในเรื่องของการ
ติดตามและรายงานผล ท่านประธานครับในเรื่องของการติดตามและรายงานผล
ครับ ผลปรากฏที่ออกมานั้นผมพูดแล้วก็เหมือนกับการฉายหนังซ้ าเพราะว่าครั้ง
นี้เป็นครั้งที่ ๔ ที่มีการติดตามผลและการรายงานผลภายใต้การน าของท่าน
นายกธีระกิจ เนื่องจากผลของการประเมินในทั้ ง ๖ ยุทธศาสตร์ ใน ๖ 
ยุทธศาสตร์นี้มีการประเมิน ๓ กลุ่ม กลุ่มแรก คือการประเมินจากกลุ่ม
ประชาชนทั่วไป กลุ่มที่สองจากองค์กรประชาชนคือชุมชนต่างๆและกลุ่มที่สาม
จากเจ้าหน้าที่ ความพึงพอที่ออกมาเหมือนเดิมครับเหมือนกับปีผ่านๆมาดีขึ้นมา
อย่างเดียวคือในเรื่องของยุทธศาสตร์การศึกษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
นอกนั้นทั้ง ๓ กลุ่มก็ยังยืนยันในเรื่องของความพึงพอใจในระดับปานกลางทั้ง   
๓ กลุ่มไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ด้านใดก็ตามเรื่องของ ๖ ยุทธศาสตร์ ท่าน
ประธานครับไม่ใช่แต่เฉพาะในเรื่องของการประเมินที่ออกมาในลักษณะนี้เท่า
นั้นเองครับยังมีในเรื่องของที่คณะกรรมเกี่ยวกับในเรื่องการประเมินอีกชุดหนึ่งที่
เรียกว่าเป็นลักษณะของการประเมินของวิสัยทัศน์ในเรื่องของการประเมินที่
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เกี่ยวข้องกับการวัดคุณภาพแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี 
เทศบาลเรามีวิสัยทัศน์ก็คือ เมืองน่าอยู่สู่สังคมแห่งความสุข ผลการประเมิน
วิสัยทัศน์เมืองน่าอยู่ สู่สังคมแห่งความสุขจากคะแนน ๕ ท่านได้แค่ครึ่งเดียว
เพียง ๒.๕ ซึ่งวิสัยทัศน์ของท่านไม่ได้ครอบคลุมภารกิจเมืองน่าอยู่ ผมตีความว่า
ต้องเป็นลักษณะเมืองที่สะอาด เป็นเมืองที่สว่าง เป็นเมืองที่สงบ ถึงจะน่าอยู่
และผลของการน่าอยู่คือสู่สังคมแห่งความสุข ทีนี้ในลักษณะของเมืองน่าอยู่ 
ความสะอาดเรามาพิจารณาดูว่าความสะอาดในปัจจุบันนั้น  ผลการประเมินก็
ยังอยู่ในระดับปานกลาง แต่ว่าท่านก็ได้มีความพยายามโดยท่านนายก รอง
นายกสุฟ้าง มีการติดตามในเรื่องของความสะอาด ตอนนี้ครึ่งหนึ่งของเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานีค่อนข้างที่จะอยู่ในความสะอาดแล้ว แล้วได้มีการด าเนินการ
แล้วจับกุมอะไรต่างๆมากมายในขณะนี้ ความสนใจในเรื่องของเขต ๑ กับเขต ๒ 
เสียส่วนใหญ่ เขต ๑ เขต ๒ คือ LED ไปตลอดครับ สว่างโล่งไปหมดแล้วเหลือ
เขต ๓ กับเขต ๔ ยังมืดทึบอยู่ เขต๓ ผมขับรถเส้นสายศรีวิชัยที่มีไฟเกาะกลาง
ปรากฏว่ายังมืดอยู่ดับหลายดวง แล้วก็ยังมืดอยู่ ส่วนในเรื่องของความสงบท่าน
ประธานครับ ความสงบท่านไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่ ท่านต้องด าเนินการในเรื่อง
ของการติดตั้งกล้อง TV /CCTV แต่ยังไม่ได้ด าเนินการที่จะให้เกิดผลสักเท่าไหร่ 
ท่านละเลยไปนิดหนึ่งในเรื่องของอาชญากรรมที่จะก่อให้เกิดความสงบละเลยไป
ในเรื่องของการปราบปรามป้องกัน ยาเสพติดเพราะดูในผลงานของท่านในสอง
เรื่องนี้ไม่มีเลย ในการที่จะไปท าในเรื่องนี้ก็ไม่มี พอมาดูในเรื่องของพันธกิจท่าน
ก็ได้ครึ่งเดียวจากคะแนน ๕ ท่านก็ได้แค่ ๒.๕ เท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นเกี่ยวกับ
ในเรื่องของการประเมินแล้วก็ทั้งสองส่วนอันนี้ ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ทีนี้ท่านครับ
มาดูสักนิดหนึ่งว่าเป็นเพราะอะไรในเรื่องของที่ด าเนินโครงการมาแล้วไม่ประสบ
ผลส าเร็จ อันที่หนึ่งครับเนื่องจากท่านท าโครงการมากเกินไป โครงการของท่าน
ใน ๓ ปี ที่อยู่ในแผนทั้งหมด ๑๒๐๐ กว่าโครงการส าหรับปี ๕๙ มีถึง ๗๕๘ 
โครงการท่านได้ผ่านสภาไปแล้วทั้งหมด ๓๖๔ โครงการ ที่สภาอนุมัติแต่
ด าเนินการได้ทั้งสิ้น ๒๔๖ โครงการเท่านั้นเอง ๔๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ถึง ๕๐% 
แล้วยังมีโครงการที่อยู่ในระหว่างการด าเนินการ ๒๒ โครงการ โครงการที่ได้มี
การยกเลิกอีกหนึ่งโครงการโครงการที่เป็นโครงการเพ่ิมเติม ๓ โครงการแล้ว
โครงการจากเงินสะสมอีก ๔๘ โครงการก็ยังไม่ ได้ด าเนินการ เมื่อท่าน
ด าเนินการตรงนี้เกี่ยวกับในเรื่องของการบรรจุโครงการมากเกินไปก็จะท าให้
เกิดผลในเรื่องของการจัดล าดับความส าคัญของโครงการที่จะเข้าไปท าปรากฏ
ว่าในเรื่องของจัดล าดับในเรื่องของโครงการที่จะเข้าไปท านั้นไม่มีการจัดล าดับ 
และในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่อง
ของการไม่มีความพร้อมท่านควรที่จะให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่เสนอโครงการได้
ชี้แจงสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรถึงไม่ได้มีการด าเนินการ ส่วนโครงการเงินสะสม
ท่านด าเนินการไปไม่ครบหมดตามที่ได้มีการอนุมัติจากสภา เพราะโครงการเงิน
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สะสมนั้นมันจะต้องสอดคล้องกับในเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนว่าจะต้องท าให้รวดเร็วทันถ่วงทีแล้วสอดคล้องกับเกณฑ์การจ่ายเงิน
สะสมด้วย ผมคิดว่าในเรื่องของการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจแล้วก็
ปัญหาที่ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีการเสนอมานั้น ท่านนายกควรที่
จะเอามาพิจารณาและก็ด าเนินการปรับปรุงต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ทางฝ่ายเพ่ือนสมาชิกฯ ก็ได้ชี้ครับว่าการด าเนินการที่ท ายังไม่ครบถ้วน
นะครับและก็ยังท าไม่ทันมีท่านผู้อ่ืนที่จะซักถามมีการท้วงติงตรงส่วนไหนก็ขอ
เชิญได้นะครับ  ขอเชิญนายกฯ ท าความเข้าใจกับเพ่ือนสมาชิกฯ ครับเรื่องการ
ประเมินผลแผนพัฒนาครับ  

นำยธีระกิจ  หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 ระเบียบวาระที่๕ ก็สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติท้วงติงและก็ได้ให้ข้อแนะน า
ผม เอ งใน ฐ าน ะผู้ บ ริ ห าร ฯ  ก็ จ ะ ไป ด า เนิ น ก ารจ ากที่ เข าท้ ว งติ งม า 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และก็ต้องขอขอบคุณที่เจาะลึกรายละเอียดมาให้
ผมศึกษาต่อผมก็จะน าไปด าเนินการคือดูแล้วเงินสะสมพวกนี้คือเราใช้ยังไม่ได้
เป็นที่โครงการต่างๆก็ได้เบาลงไปนิดแต่ก็พยายามเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่เร่งท า
ออกมาก็ต้องขอขอบคุณตอนนี้เรื่อง CCTV ก็เร่งรัด ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ท่านนายกฯ ก็ได้ท าความเข้าใจ ระเบียบวาระท่ี ๕ ก็คงจะผ่านนะครับ
รายงานให้ทราบนะครับ 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 

  ระเบียบวำระที่ ๖ เรื่องญัตติขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ (ส ำนักกำรคลัง) 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ต่อไปก็เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๖ นะครับ ขอเชิญฝ่ายผู้บริหารฯ ครับ 

นำยธีระกิจ  หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนคร
สุราษฎร์ธานี  ขอเสนอญั ตติขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ส านักการคลัง  หมวดค่า
ครุภัณฑ์   โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักกำร 

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  โอนลด 
   ด้ำนด ำเนินกำรอื่น 
  แผนงำนงบกลำง  
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   งำนงบกลำง 
   รำยจ่ำยงบกลำง 
   ประเภท เงินส ำรองจ่ำย    
 ตั้งไว้   ๑๒,๐๓๓,๖๑๖  บาท     
ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ   ๑๑,๐๓๓,๖๑๖  บาท    จึงขอโอนลด  
๕๒,๐๐๐.- บาท  
 
  โอนไปเป็น 
   ด้ำนบริหำรทั่วไป  
  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป   
   งำนบริหำรงำนคลัง  
   หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  
  หมวดค่ำครุภัณฑ์ส ำนักงำน  
    - ประเภทเครื่องปรับอากาศ        
 ตั้งไว้         ๕๒,๐๐๐.- บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน              
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๘,๐๐๐ บีทียู      จ านวน  ๒  เครื่อง 

เหตุผล 
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างให้การปฏิบัติงานของบุคลากร ส านัก

การคลังเกิดความสะดวก รวดเร็ว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความพึง
พอใจแก่ผู้มาติดต่อราชการ ในระดับหนึ่ง  
   ด้วยเหตุผลดังกล่าว นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี จึงขอ
เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณดังกล่าว ข้างต้น ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า๑๘,๐๐๐บีทียู                   
จ านวน  ๒  เครื่อง จ านวนเงิน  ๕๒,๐๐๐ บาท  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติตามนัย 
หมวด ๔ ข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๑   ต่อไป   

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ตามระเบียบวาระที่ ๖ มีใครสงสัยที่จะซักถามก็ขอเชิญได้นะครับขอ
เชิญครับคุณทิวาครับ 

นำยทิวำ  กุฏอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายทิวา กุฏอินทร์ สมาชิก
สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ไม่ทราบว่าเครื่องปรับอากาศที่ซื้อ ๒ เครื่อง
นี้ เอาไปติดอาคารที่ก าลังจะผ่านสภาฯ วันนี้ที่ต่อเติมใหม่ใช่ไหมครับ 
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นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับท่านนายกฯ ครับ ว่าเอาไปใช้ที่ไหนครับ 

นำยธีระกิจ  หวังมุทิตำกุล 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรื่องแอร์คือเราจะต่อเติมส านักงานของกองคลังออกไปเพราะตอนนี้
เราไม่มีสถานที่ท างานอยู่แล้วถ้าอาคารใหม่ก็ต้องอีกปีสองปีตอนนี้ที่ท างานเรา
ต้องขยับขยายท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีที่นั่งแล้วครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีใครที่จะซักถามต่อคุณทิวา ก็คงจะเข้าใจนะครับ ก็ขอเชิญครับถ้าจะ
ซักถามต่อนะครับ 

นำยทิวำ  กุฏอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานฯ ครับ คืออย่างนี้ครับที่จริงแล้วระเบียบวาระนี้   
จะอยู่หลังระเบียบวาระที่ก่อสร้างอาคารต่อเติมใช่ไหมครับผมนะเห็นใจห้องคลัง
ไม่มีที่อยู่กันแล้วน่าจะเอาระเบียบวาระที่ก่อสร้างต่อเติมอาคารขึ้นมาไว้ก่อน
ไม่ได้เอาแอร์มาขึ้นก่อนวาระต่อไปถ้าเกิดว่าอาคารสภาฯ ไม่ผ่านให้ผมเลยถาม
ว่าแอร์เอาไปไว้ตรงไหนมีอยู่ก่อนแล้วครับเมื่อก่อนที่ซื้อของของโรงเรียนแล้วไป
ฝากโรงเรียนต่างๆ ไว้โรงเรียน ท ๑ ยังสร้างไม่เสร็จทีพอโรงเรียนเทศบาล ๑ 
ย้ายมาแล้วก็ซื้อให้ โรงเรียนเทศบาล ๕ ซื้อแล้วให้ ท๑ โรงเรียน ท๔ ซื้อแล้วให้ 
ท๑ ก็จะเป็นเช่นนี้นะครับ ผมว่าระเบียบหลังๆ นี้ ไปน่าจะเรียงระเบียบ
ตามล าดับระเบียบวาระใหม่นะครับ ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติด้วย
ครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ จ านวน ๕๒,๐๐๐ บาท  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
(ส านักการคลัง) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ จ านวน ๕๒,๐๐๐ บาท  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ (ส านักการคลัง)ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน  ๑๙ เสียง งดออกเสียง
จ านวน ๑ เสียง 

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๖๐ จ ำนวน ๕๒,๐๐๐ บำท  ไปตั้งจ่ำยเป็น
รำยกำรใหม่ (ส ำนักกำรคลัง)ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ ำนวน  ๑๙ เสียง 
งดออกเสียงจ ำนวน ๑ เสียง 

  ระเบียบวำระที่ ๗ เรื่องญัตติขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย
ป ระจ ำปี งบ ป ระม ำณ พ .ศ .๒ ๕ ๖ ๐  ไป ตั้ งจ่ ำ ย  เป็ น ร ำยก ำร ให ม่                  
(ส ำนักกำรคลัง) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 



๒๑ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยแรก  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐                                                                                                     
วันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 

นำยธีระกิจ  หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง
เกียรติครับ ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  ส านักการคลัง  หมวดค่าครุภัณฑ์   โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักกำร 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  โอนลด 
   ด้ำนด ำเนินกำรอ่ืน 
  แผนงำนงบกลำง  
   งำนงบกลำง 
   รำยจ่ำยงบกลำง 
   ประเภท เงินส ำรองจ่ำย    

 ตั้งไว้   ๑๒,๐๓๓,๖๑๖  บำท     
ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ   ๑๑,๐๓๓,๖๑๖  บาท    จึงขอโอนลด  

๑๖,๕๐๐.- บาท 
 
  โอนไปเป็น 
   ด้ำนบริหำรทั่วไป  
  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป   
   งำนบริหำรงำนคลัง  
   หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  
  หมวดค่ำครุภัณฑ์ส ำนักงำน  
     - ประเภทโต๊ะท างาน – เก้าอ้ีท างาน       

 ตั้งไว้ ๑๖,๕๐๐.- บาท   
ส าหรับการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต าแหน่งผู้อ านวยการกลาง    

จ านวน ๑ ชุด 
 

 
เหตุผล 

เพ่ือเป็นการเสริมสร้างให้การปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักการคลัง 
เกิดความสะดวก รวดเร็ว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สร้างความพึงพอใจแก่ผู้
มาติดต่อราชการ ในระดับหนึ่ง  

  ด้วยเหตุผลดังกล่าว นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี จึงขอเสนอญัตติ
ต่อสภาเทศบาล เพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณดังกล่าว ข้างต้น ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน  ๑  ตัว  จ านวนเงิน  



๒๒ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยแรก  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐                                                                                                     
วันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 

๑๐,๐๐๐  บาท และเก้าอ้ีท างานบุหนัง มีล้อเลื่อน ปรับระดับได้ จ านวน ๑ ตัว  
จ านวนเงิน  ๖,๕๐๐  บาท  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติตามนัย 
หมวด ๔ ข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๑   ต่อไป 

 
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่

ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ จ านวน ๑๖,๕๐๐ บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ (ส านักการคลัง) กรุณายกมือครับ 

สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ จ านวน ๑๖,๕๐๐ บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ (ส านักการคลัง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง 
จ านวน ๑ เสียง 

มติที่ประชุม สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๖๐ จ ำนวน ๑๖,๕๐๐ บำท ไปตั้งจ่ำยเป็น
รำยกำรใหม่ (ส ำนักกำรคลัง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ ำนวน ๑๙ เสียง 
งดออกเสียง จ ำนวน ๑ เสียง 

 ระเบียบวำระที่ ๘เรื่องญัตติขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย
ป ระจ ำปี  งบ ป ระมำณ พ .ศ .๒ ๕ ๖ ๐  ไป ตั้ งจ่ ำย  เป็ น รำยก ำรให ม่                  
(ส ำนักกำรคลัง) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นำยธีระกิจ  หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯผู้
ทรงเกียรติ ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  ส านักการคลัง  หมวดค่าครุภัณฑ์   โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักกำร 

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

โอนลด 

ด้ำนด ำเนินกำรอ่ืน 



๒๓ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยแรก  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐                                                                                                     
วันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 

แผนงำนงบกลำง  

งำนงบกลำง 

รำยจ่ำยงบกลำง 
  ประเภท เงินส ำรองจ่ำย ตั้งไว้   ๑๒,๐๓๓,๖๑๖  บาท     
ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ   ๑๑,๐๓๓,๖๑๖  บาท จึงขอโอนลด
๒๘,๕๐๐.- บาท 
 โอนไปเป็น 
 ด้ำนบริหำรทั่วไป  
 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป   
 งำนบริหำรงำนคลัง  
 หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  
 หมวดค่ำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
   - ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ตั้งไว้ ๒๘,๕๐๐.- บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จ านวน  ๑  ชุด 
  

เหตุผล 

 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างให้การปฏิบัติงานของบุคลากรส านักการคลัง 
เกิดความสะดวก รวดเร็ว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สร้างความพึงพอใจแก่ผู้
มาติดต่อราชการ ในระดับหนึ่ง  
   ด้วยเหตุผลดังกล่าว นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี จึงขอเสนอญัตติ
ต่อสภาเทศบาล เพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณดังกล่าว ข้างต้น ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ เครื่อง  
จ านวนเงิน  ๒๒,๐๐๐  บาท  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จ านวน ๑ เครื่อง  จ านวนเงิน  
๓,๓๐๐ บาท เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA จ านวน ๑ เครื่อง  จ านวนเงิน  
๓,๒๐๐ บาท  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติตามนัย 
หมวด ๔ ข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ต่อไป 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่
ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ จ านวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ (ส านักการคลัง) กรุณายกมือครับ 

 



๒๔ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยแรก  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐                                                                                                     
วันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 

สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ จ านวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ (ส านักการคลัง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  จ านวน ๑๙ เสียง งด
ออกเสียง จ านวน ๑ เสียง 

มติประชุม สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๖๐ จ ำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บำท ไปตั้งจ่ำยเป็น
รำยกำรใหม่ (ส ำนักกำรคลัง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  จ ำนวน ๑๙ เสียง 
งดออกเสียง จ ำนวน ๑ เสียง 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่
ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ จ านวน ๒๘,๕๐๐ บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ (ส านักการคลัง) กรุณายกมือครับ 

สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ จ านวน ๒๘,๕๐๐ บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ (ส านักการคลัง)  ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง 
จ านวน ๑ เสียง 

มติที่ประชุม สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ จ านวน ๒๘,๕๐๐ บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ (ส านักการคลัง)  ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง 
จ านวน ๑ เสียง 

  ระเบียบวำระท่ี ๑๐ เรื่องญัตติขอรับควำมเห็นชอบส่งมอบพื้นที่กำร
ก่อสร้ำง (ส ำนักกำรช่ำง) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านครับ ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีขอเสนอญัตติขอรับความ
เห็นชอบในการส่งมอบพื้นที่การก่อสร้างเพ่ือก่อสร้างถนนสาย ก (ตอนที่ ๒)  ผัง
เมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง ๖.๐๔๗ กิโลเมตร 
โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักกำร 
  ขอรับความเห็นชอบส่งมอบพ้ืนที่การก่อสร้างถนนสาย ก 
(ตอนที่ ๒) ผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพ่ือท าการ
ก่อสร้างถนนสาย ก (ตอนที่ ๒) ให้กรมทางหลวงชนบทเป็นการชั่วคราว 



๒๕ 
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เหตุผล 
  เนื่องจากกรมทางหลวงชนบทจะด าเนินการก่อสร้างถนนสาย 
ก (ตอนที่ ๒)  ผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ซึ่งแนว
ก่อสร้างบางส่วนอยู่ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
จ านวน ๗ โครงการดังนี้ (รายละเอียดตามแบบแปลน) 
  ๑. ถนนชนเกษม (จุดเริ่มต้นโครงการฯ) (ทางแยก) 
  ๒. ถนนอ าเภอ (ทางแยก) 
  ๓. ถนนดอนนก (ปรับปรุงและขยาย) 
  ๔. ถนนสวนหลวง ร.๙ (ปรับปรุงและขยาย) 
  ๕. ถนนโฉลกรัฐ (ทางแยก) 
  ๖. ถนนกาญจนวิถี (ทางแยก) 
  ๗. ถนนสายปากน้ าตาปี (ทางหลวงหมายเลข ๔๐๗๙ เดิม) 
จุดสิ้นสุดโครงการฯ (ทางแยก)โดยกรมทางหลวงชนบทขอรับมอบพื้นที่โครงการ
ก่อสร้างถนนสายดังกล่าวเป็นการชั่วคราว  หากด าเนินการแล้วเสร็จ กรมทาง
หลวงชนบทจะส่งมอบพ้ืนที่คืนให้กับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ในการให้สิทธิ
อันเกี่ยวกับที่ดินของทางหลวงต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและ
ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติ เสนอสภาเทศบาลฯ เพ่ือพิจารณา
เห็นชอบส่งมอบพ้ืนที่การก่อสร้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๔๕  ข้อ ๑๕๕ ต่อไป 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ในระเบียบวาระที่ ๑๐ หลักการและเหตุผลท่านนายกฯก็แจ้งให้เพ่ือน
สมาชิกทราบแล้วนะครับ มีท่านผู้ใดจะซักถามไหมครับ เชิญครับคุณหัสชัย 

นำยหัสชัย เรืองนุ้ย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายหัสชัย เรืองนุ้ย 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ พ้ืนที่ตรงนั้นครับ ไม่ว่าจะเป็นตรง
ถนนชนเกษม หรือว่าถนนอ าเภอ ดอนนก สวนหลวง ร.๙ ชาวบ้านในละแวกนั้น 
มีความล าบากเป็นอย่างมาก ทางเชื่อมทางต่อก็เสี่ยงต่ออันตรายเนื่องจากทาง
ผู้รับเหมาก่อสร้างไม่ติดไฟอ านวยความสะสวกในกลางคืน และเรื่องฝุ่นละออง 
ฝากผู้บริหารช่วยก าชับไปยังผู้รับเหมาและทางหลวงครับ ช่วยรดน้ าบ้างนะครับ 
ฝากด้วยครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ฝ่ายผู้บริหารก็จะด าเนินการให้ครับ ขอเชิญครับ คุณรักพงษ์ 

นำยรักพงษ์ แซ่ตั้ง 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายรักพงษ์ แซ่ตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ในระเบียบวาระที่ ๑๐ ครับท่าน



๒๖ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยแรก  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐                                                                                                     
วันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 

ประธานสภาเทศบาลฯ ผมเองก็ไม่ค่อยมั่นใจ อยากให้ท่านประธานสภาเทศบาล
ฯหารือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ สมัยที่ผ่านมาจากถนนศรีวิชัยถึงถนนในลึก 
และถนนในลึกถึงถนนชนเกษม ผมไม่ทราบว่าจะต้องขอความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลฯหรือไม่ ในชุดนั้นได้มีเจ้าหน้าที่ ที่ได้ท างานอยู่ และเพ่ือนสมาชิกหลาย
ท่านที่อยู่ในสมัยนั้น ว่ายุคนั้นมีการขอให้ส่งคืนพ้ืนที่ตรงนั้นหรือเปล่า ผมขอฝาก
ตรงนี้ด้วยครับ ช่วยชี้แจงว่าเราต้องด าเนินการตรงส่วนนี้หรือไม่ยังไง 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือนสมาชิกก็ยังมีข้อสงสัยอยู่ครับ ขอเชิญส านักการช่างชี้แจงครับ 

นำยจำรึก วงศ์วำนิช 
ผอ.ส ำนักกำรช่ำง 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯผู้
ทรงเกียรติทุกท่านครับ ในส่วนของระเบียบวาระที่ ๑๐ เรื่องส่งมอบพ้ืนที่การ
ก่อสร้าง เนื่องจากว่าในส่วนของกรมทางหลวงชนบท ท าโครงการตัดถนนเพ่ือ
แก้ไขการจราจรและการใช้สอยในพ้ืนที่ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ทาง
เชื่อมต่อระหว่างถนนชนเกษมไปจดถนนกาญจนวิถี แล้วไปจดถนนสายปากน้ า 
ในลักษณะการด าเนินการนั้นมีความจ าเป็นที่จะครอบครองพ้ืนที่การก่อสร้าง
เพ่ือด าเนินการก่อสร้าง เบื้องต้นเค้าก็ร้องขอมาให้เราส่งมอบที่ดินตรงนั้นเพ่ือให้
เขาได้ด าเนินการ เมื่อเขาด าเนินการเสร็จแล้วก็จะคืนให้กับท้องถิ่นนั้นได้ใช้
ประโยชน์ ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับคุณส าเริง 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายส าเริง ไพฑูรย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ในส่วนของการส่งมอบพ้ืนที่ ก็ได้
ด าเนินการก่อสร้างมาหลายเดือนแล้ว งานจะเสร็จแล้ว แล้วเพ่ิงจะขอใช้พ้ืนที่มา
ในการประชุมสภาในวันนี้ แล้วถ้าเราไม่ให้จะท ายังไง จริงๆน่าจะขอก่อน
ด าเนินการก่อสร้างครับเหมือนรอบที่แล้ว คือมีแบบมีแปลนมาเรียบร้อย ต้องมี
รายละเอียดมาให้สภาพิจารณาด้วยครับ ก่อนจะมอบพ้ืนที่ให้ครับ เรียนถาม
ท่านประธานสภาเทศบาลอย่างนี้ครับ ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือนสมาชิกก็ยังสงสัยในรายละเอียด ที่ไม่มีมาในการพิจารณาในครั้งนี้
ครับ ขอเชิญชี้แจงให้เพ่ือนสมาชิกได้เข้าใจครับ  

นำยจำรึก วงศ์วำนิช 
ผอ.ส ำนักกำรช่ำง 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯผู้
ทรงเกียรติทุกท่านครับ กับค าถามที่ว่าเมื่อไม่มีการร้องขอมาก่อน แล้ว
ด าเนินการก่อสร้างเกือบเสร็จแล้ว ถ้าเราไม่ตกลง จะถูกต้องหรือไม่ ขอเรียนว่า
ในการที่จะด าเนินการได้นั้นต้องมีการร้องขอก่อน แต่เมื่อได้ล่วงเลยเวลาแล้ว
ผู้ด าเนินการจึงขอข้ามขั้นตอน หากเราไม่ให้ก็มีปัญหานิดหน่อยครับ 
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นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  
 ขอเชิญคุณส าเริงครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ ในเมื่อเขาไม่ได้ขอมา เราในนาม
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเจ้าของพ้ืนที่ ท าไมไม่ท าหนังสือขอให้เขาระงับการ
ก่อสร้างก่อนครับ และให้เข้ามาขอใช้พ้ืนที่ให้ถูกต้องตามระเบียบขั้นตอน เรามี
หนังสือออกไปหาเขาหรือเปล่าครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญ ผอ.จารึก ครับ 

นำยจำรึก วงศ์วำนิช 
ผอ.ส ำนักกำรช่ำง 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯผู้
ทรงเกียรติทุกท่านครับ ในส่วนตรงนี้ โครงการที่กรมทางหลวงได้จัดท าและมี
ความจ าเป็นต้องใช้พ้ืนที่ของเรานั้น ต าแหน่งที่ทางหลวงขอมานั้นขณะนี้ยังไม่ได้
ใช้พ้ืนที่ ท่านจะเป็นได้ว่าส่วนที่จะต้องตัดเชื่อมต่อระหว่างถนนดอนนก ทาง
หลวงก็ยังไม่ได้ท า เชื่อมต่อถนนกาญจนวิถีก็ยังไม่ได้ท า เว้นไว้ ถ้าไม่ได้รับ
อนุญาตจากเราเขาก็จะไม่ได้จัดสร้างอยู่ดี 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ครับทางกรมทางหลวงก็ยังไม่ได้ด าเนินการในส่วนของพ้ืนที่ทาง
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทีนะครับ ตามที่ทางผอ.ส านักการช่างชี้แจง เพ่ือน
สมาชิกจะว่ายังไงก็ขอเชิญครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ ตามที่ทางผอ.ส านักการช่างได้อธิบาย
มา ผมพอที่จะเข้าใจแล้วครับท่านประธานสภาเทศบาลฯ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ยังมีท่านผู้ใดสงสัยจะซักถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดเห็นชอบส่งมอบพ้ืนที่การก่อสร้าง (ส านักการช่าง) 
กรุณายกมือครับ 
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  มีมติ เห็นชอบส่งมอบพ้ืนที่             
การก่อสร้าง (ส านักการช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๑๙ เสียง     
งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง 

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี  มีมติ เห็นชอบส่ งมอบพื้ นที่             
กำรก่อสร้ำง  (ส ำนักกำรช่ำง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ ำนวน ๑๙ เสียง 
งดออกเสียง จ ำนวน ๑ เสียง  

  ระเบียบวำระที่ ๑๑ เรื่องญัตติขอรับควำมเห็นชอบกำรเข้ำยึดถือ 
ครอบครอง ก่อสร้ำงในที่ดิน (ส ำนักกำรช่ำง)                                                             

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง  ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 
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ประธำนสภำเทศบำล 

นำยเอกพจน์  ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

 เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก

ท่านครับ ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี  ขอเสนอญัตติขอรับความ

เห็นชอบเพ่ือประกอบการพิจารณาการเข้ายึดถือ  ครอบครอง  ก่อสร้างในที่ดิน

ของรัฐ  

หลักกำร 
 

 ขอรับความเห็นชอบการเข้ายึดถือ  ครอบครอง ก่อสร้างในที่ดินของรัฐ 

รายนางพรสวรรค์ บุญศรีโรจน์ 

เหตุผล 
 

 ด้วยได้รับหนังสือจากส านักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่  สฎ 

๐๐๒๐.๒/๑๑๐๕๖  ลงวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๙  แจ้งว่าส านักงานที่ดิน

จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับเรื่องราวการขอเข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมถึงการ

ก่ อ ส ร้ า ง ใน ที่ ดิ น ข อ งรั ฐ  ร ายน างพ รส ว รรค์  บุ ญ ศ รี โรจ น์  ใน ที่ ดิ น

สาธารณประโยชน์  บริเวณริมคลองมะขามเตี้ย หมู่ที่ ๓ ต าบลมะขามเตี้ย  

อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เนื้อที่  ๐-๒-๔๖  ไร่ พร้อมได้

ส่งแผนที่บริเวณที่ขอเข้าไปยึดถือ  ครอบครอง  รวมตลอดถึงการก่อสร้าง ใน

ที่ดินของรัฐ  รายนางพรสวรรค์ บุญศรีโรจน์  เพ่ือขอให้เทศบาลนครสุราษฎร์

ธานี  ออกไปชันสูตรสอบสวนที่ดินที่ขอเข้าไปยึดถือ  ครอบครอง  รวมตลอดถึง

การก่อสร้างในที่ดินของรัฐร่วมกับเจ้าหน้าที่ของส านักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์

ธานี  ในวันที่ ๓๐  สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. พร้อมกัน ณ บริเวณที่ดิน

ที่ขออนุญาต  พร้อมทั้งขอทราบความเห็นจากสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีใน

ฐานะผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าว  ว่าจะพิจารณาอนุญาต

ให้นางพรสวรรค์  บุญศรีโรจน์ เข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการ

ก่อสร้างในที่ดินบริเวณดังกล่าวหรือไม่  อย่างไร  ผลเป็นประการใดขอได้แจ้งให้

ส านักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีทราบด้วย (ดังส าเนาหนังสือแนบ)  

ข้อเท็จจริง 

 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ได้มอบหมายให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบออกไป

ชันสูตรตรวจสอบที่ดินที่ขออนุญาตเข้ายึดถือ  ครอบครอง  ก่อสร้างในที่ดินของ
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รัฐ  ดังกล่าวแล้ว  ตามบันทึกข้อความส านักการช่าง  ส่วนควบคุมอาคารและผัง

เมือง  ที่ สฎ. ๕๒๐๐๖/๓๙๓๗  ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙  ผลปรากฏว่า  

ที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่ตรงกลางระหว่างกรรมสิทธิ์ของผู้ขออนุญาตกับคลอง

มะขามเตี้ย ลักษณะที่ดินเป็นที่ริมตลิ่ง  รกร้างว่างเปล่า และประชาชนไม่ได้ใช้

ประโยชน์ในที่ดินแต่อย่างใด  และเนื่องจากการพิจารณาอนุญาตต้องค านึงถึง

ความเดือดร้อนของราษฎร ความเสียหายทางเศรษฐกิจหรือทรัพยากรธรรมชาติ  

ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องน าเสนอ

ต่อสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  พิจารณาให้ความเห็นชอบในฐานะผู้มีหน้าที่

ดูแลรักษาที่ดินสาธารณประโยชน์  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง

ก าหนดเขตหวงห้ามที่เขาหรือภูเขาตามความในมาตรา ๙ (๒) แห่งประมวล

กฎหมายที่ดิน (ดังส าเนาบันทึกข้อความแนบ)  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาน าญั ตติ เสนอสภาเทศบาลนคร                   

สุราษฎร์ธานี  พิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือจะได้แจ้งผลให้ส านักงานที่ดิน

จังหวัดสุราษฎร์ธานีทราบ ต่อไป 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ในระเบียบวาระที่  ๑๑ ที่ทางผู้บริหารได้กล่าวมา มีท่านผู้ใดที่จะ
ซักถาม ก็ขอเชิญได้นะครับ เชิญครับคุณทิวา 

นำยทิวำ กุฏอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพครับ กระผมนายทิวา        
กุฏอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ เรื่องนี้ผมคิดว่าทาง
เทศบาลของเราไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องครับ ห้วย หนอง คลอง บึง น่าจะขึ้นกับ
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทีนี้เค้าท าท่าเรือลงไปในแม่น้ าตรงนั้น เป็นเรื่อง
ของกรมเจ้าท่ากับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เราจะเข้าไปด าเนินการอะไรได้
หรือครับ ผมไม่ทราบจริงๆว่าโยนมาให้นี้ ใครมีความรู้ด้านนี้บ้าง ท่าเทียบเรือ
ขนาดไม่เกิน ๒๐ ตันกรอสส์ ใครรู้จักบ้าง ตันกรอสส์คืออะไร รู้จักแต่เรือหาง
ยาวครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ยังมีใครสงสัยจะซักถามอีกไหมครับ ขอเชิญครับอาจารย์พรเลิศ 

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ กระผมนายพรเลิศ สุทธิ
รักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ เกี่ยวกับเรื่องนี้ผมดูตามเรื่องที่
แนบมา ปรากฏว่าหลังจากที่ผู้ ร้องขอได้ขออนุญาตแล้ว เมื่อถึงวันที่  ๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙ ก็มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค าร้องขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารหรือส่วนล้ าล าน้ า ในที่ประชุมนั้นมีอยู่ตอนหนึ่งได้พูดถึงเรื่องว่า
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ให้เจ้าพนักงานที่ดินเป็นผู้ชี้แจง เพราะอยู่ในอ านาจของเจ้าพนักงานที่ดิน ตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ เรื่องก าหนดเขตแม่น้ าล าคลองค าหวงห้าม 
มาตรา ๙ (๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก าหนดบริเวณแม่น้ าล าคลอง 
ทุกเขต ทุกสาย ทุกจังหวัด เป็นเขตหวงห้าม มิให้บุคคลท าด้วยประการใดเป็น
เหตุให้เป็นการท าลายให้เสื่อมเสียที่ดิน ขี้กรวด ขี้ทราย เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ ประกาศเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งที่ดินที่อยู่
ตรงกลางของกรรมสิทธิ์ของนางพรสวรรค์ บุญศรีโรจน์ กับคลองมะขามเตี้ยนั้น 
เป็นเขตหวงกันของกระทรวงมหาดไทย มีกรมที่ดินเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 
การขอใช้ที่ดินมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในการ
อนุญาตใช้พ้ืนที่ดังกล่าว หลังจากที่คณะกรรมการได้มีการประชุมในวันนั้นแล้ว 
ก็ได้มีการสรุปผลการประชุม เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ในข้อที่ ๓ 
พนักงานมีความเห็นเบื้องต้นว่าการอนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 
๒๐ ตันกรอสส์ บริเวณริมฝั่งคลองมะขามเตี้ย ของนางพรสวรรค์ บุญศรีโรจน์ 
นั้นมีการขออนุญาตต้องขออนุญาตใช้ที่ดินหวงกันต่อกรมที่ดินเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบ อันนี้คณะกรรมการเห็นว่าต้องขอต่อกรมที่ดินเมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้
ที่ดินดังกล่าวแล้ว จึงขออนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือที่มีคณะกรรมการพิจารณา
ก่อสร้างอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นกรมที่ดินได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๕๙ มาถึงนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี โดยขอให้นายกเทศมนตรีนคร  
สุราษฎร์ธานีหรือผู้แทนเข้ามาตรวจสอบพิสูจน์ที่ดินในวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. หลังจากนั้นปรากฏว่าได้มีการออกไปตรวจที่ดิน ท า
ตามแบบ ทบ.๖๗ สภาพลักษณะที่ดินเป็นพ้ืนที่ราบริมตลิ่ง เป็นที่ดินของ
แผ่นดินที่ไม่ได้ท าประโยชน์ ไม่มีทรัพย์กรมีค่าในที่ดิน ไม่มีวัตถุโบราณในที่ดิน 
เหมาะแก่การก่อสร้างท่าเรือ เมื่อเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯได้เข้าไปตรวจสอบ 
ก่อนไปตรวจสอบผู้อ านวยการส านักการช่างแจ้งเรื่องให้ฝ่ายผังเมืองเป็น
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ ในรายงานการตรวจสอบ เขียนไว้ว่า จากการได้รับ
มอบหมายให้ไปตรวจสอบที่ดิน ปรากฏว่าที่ดินมีลักษณะเป็นที่ราบริมตลิ่ง อยู่
ระหว่างที่ดินของนางพรสวรรค์ บุญศรีโรจน์  กับคลองมะขามเตี้ย และ
ประชาชนไม่ได้ ใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวแต่อย่างใด แต่เจ้าพนักงาน
เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้บันทึกในลักษณะของการให้ความเห็นแต่อย่างใด แล้วก็มีแจ้ง
มาอีกครั้งว่าเรื่องนี้ข้าพเจ้าไม่สามารถให้ความเห็นได้เพราะไม่ใช้อ านาจของ
ข้าพเจ้า เพียงแต่ได้รับมอบหมายให้ไปส ารวจสอบสวนร่วมกับเจ้าหน้าที่กรม
ที่ดิน การขอใช้ที่ดิน ตามมาตรา ๑๙ (๒) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ผู้มีอ านาจ
ในการใช้ที่ดินดังกล่าวคือผู้ว่าราชการจังหวัดท าการแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ถ้าได้รับอนุญาต ผู้ได้รับอนุญาตต้องท าหนังสือเช่าที่ดินกับ
ท้องถิ่นมีก าหนด ๕ ปี หมดอายุแล้วสามารถต่อใหม่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพียง
ให้ความเห็นตามแบบ ทบ.๖๗ ทีนี้เรามาดูกฎหมายมาตรา ๙ แห่งประมวล
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กฎหมายที่ดิน ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการท าเหมืองแร่และป่าไม้ในที่ดิน
ของรัฐนั้น ถ้าไม่มีสิทธิการครอบหรือไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
แล้ว ห้ามไม่ให้ผู้ ใด (๒) ท าด้วยประการใดให้ เป็นการท าลายหรือท าให้
เสื่อมสภาพที่ดิน ขี้หิน ขี้กรวด ขี้ทราย ในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามใน
ราชกิจจานุเบกษา ทีนี้ที่กรมที่ดินอ้างมาว่าให้ไปท าการชันสูตรสอบสวนที่ดิน
เพ่ือประกาศเขตหวงห้าม เรามาดูประกาศกระทรวงมหาดไทยในเรื่องนี้เขา
เขียนว่าอย่างไร ประกาศกระทรวงมหาดไทยในข้อที่ ๒ ให้บริเวณต่อไปนี้ทุกเขต 
ทุกจังหวัด เป็นบริเวณหวงห้ามไม่ให้บุคคลใดท าการด้วยประการใดท าลายหรือ
ท าให้เสื่อมเสื่อมสภาพที่ดิน ขี้หิน ขี้กรวด ขี้ทราย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ ท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ หลังจากนั้นปรากฏว่าทาง
เทศบาลก็ไม่ได้ตอบอะไรไป มาครั้งสุดท้ายเจ้าพนักงานที่ดินได้มีหนังสือว่าการ
อนุญาตใช้ที่ดินของรัฐ กรณีของนางพรสวรรค์ บุญศรีโรจน์ ขอใช้ที่ดินริมคลอง
มะขามเตี้ย เนื่องจากระยะเวลาได้ล่วงเลยมาใกล้ครบก าหนด ๑๘๐ แล้ว 
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานียังไม่ได้แจ้งผลพิจารณาให้ทราบแต่อย่างใด จึงขอให้
พิจารณาแจ้งผลให้ทางส านักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ทราบ ภายใน
ก าหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้หนังสือฉบับนี้ด้วย หากพ้นเวลาดังกล่าวแล้ว
ส านักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานียังไม่ได้รับหนังสือ จะถือว่าทางเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าวแล้ว ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักการและวิธีการอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน ข้อ ๒๐(๑) วรรค ๒ เราจะเห็นว่าเป็นเรื่องของเจ้า
พนักงานที่ดินที่จะต้องด าเนินการตามขั้นตอนและครบตามกระบวนการทุก
ขั้นตอน ถ้าเรานึกถึงที่ดินโดยปกติ หากมีที่ดินข้างเคียงที่ดินของเราขอ
ตรวจสอบรังวัดที่ดินแล้วเราไม่ได้ไปชี้เขต ที่ดินก็สามารถด าเนินการต่อไปได้ ใน
กรณีนี้ก็เหมือนกัน ถ้าผมดูตามข้อกฎหมาย ผมก็ไม่มั่นใจว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับสภา
หรือไม่ ถ้ามาดูในระเบียบของสภา ข้อที่ ๒๑ ประธานสภาเทศบาลมีอ านาจใน
การด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของการประชุมสภาเทศบาล ข้อ 
๒๙ ห้ามไม่ให้สภาเทศบาลประชุมหารือในเรื่องนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือ
เรื่องที่ฝ่าฝืนกฎหมาย เรื่องนี้ที่น ามาเข้าสภา เนื่องจากหนังสือของส านักงาน
ที่ดินแจ้งว่าให้เข้าสภาแล้วก็ได้มีการท าบันทึกข้อความเพ่ือที่จะให้มีการเข้าสภา 
ความเห็นส่วนตัวผมนั้น เป็นเรื่องนายกเทศมนตรีที่จะต้องพิจารณา อยู่
นอกเหนืออ านาจของสภา การอนุญาตเป็นเรื่องของพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่ได้
เป็นเรื่องของสภา ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ตามที่อาจารย์พรเลิศได้แจ้งขอเสนอข้อกฎหมายให้กระจ่างให้ทุกท่าน
ได้รับทราบ เรื่องข้อกฎหมายข้อระเบียบต่างๆ เราเข้าใจครับว่าอ านาจเป็นของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือท าการแทนรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย  สมาชิกสภา
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เทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ ขอเชิญครับท่านนายกฯ 

นำยธีระกิจ หวังทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 ขอให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงว่าท าไมผมจึงต้องน าเข้าสภาของ
ความเห็นชอบ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 
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นำยสมปอง หยู่มำก 
นักผังเมืองช ำนำญกำร 

   
 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯในขั้นตอน การขออนุญาตตามมาตรา 
๙ ประมวลกฎมายที่ดิน  หมวดที่ ๗ หน้า ๓๙  บอกไว้ว่าเมื่อได้มีการชันสูตร 
สอบสวนแล้ว ปัจจุบันได้มีราษฎรร้องเรียน การได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
ตามมาตรา ๙ เป็นจ านวนมาก และคณะกรรมพิจารณาเรื่องราวกิจการขอ
อนุญาตตามมาตรา ๙ได้มีมติที่ประชุมครั้ง ๑/๒๕๓๙ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๓๙  เรื่องการขออนุญาตตามมาตรา ๙ เรื่องขออนุญาตความเห็นชอบจาก
ส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนทุกรายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
๐๖๑๘/ว๑๒๕๙ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๙ โดยผู้ขอประสานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือขอความเห็นที่จากประชุมสภาองค์กรส่วนท้องถิ่นครับ     

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เหตุผลที่จะต้องเอาเข้าวาระที่ประชุมสภาแห่งนี้นะครับ  

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ กระผมนายพรเลิศ สุทธิรักษ์ สมาชิก
สภาเทศบาลฯ ท่านประธานครับ หนังสือของส านักงานที่ดินจังหวัด ลงวันที่ 
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ท าหนังสือมาถึงนายกเทศมนตรี ได้อ้างการปฏิบัติที่ให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เกี่ยวกับการ
อนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อที่ ๒๐ (๑) 
วรรค ๒ ผมได้อ่านให้ฟังแล้วเมื่อสักครู่ ว่าเมื่อส านักงานที่ดินได้รับเรื่องแล้ว ก็
จะต้องด าเนินการโดยการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อ ง  องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจะมีข้อขัดข้องประการใดควรอนุญาตหรือไม่ องค์การ
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  หั วหน้ าขององค์การปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  คื อ
นายกเทศมนตรี และในข้อ ๒ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานราชการ
ตาม ข้อ ๑ ครบถ้วน หรือเมื่อครบก าหนด ๑๘๐ วัน แล้วยังไม่ได้รับแจ้งการนัด
การประชุมคณะกรรมการประจ าจังหวัดเพ่ือพิจารณา ภายใน  ๑๕ วันท าการ 
การอนุญาต หรือไม่อนุญาต ของจังหวัดจะต้องด าเนินการให้เสร็จภายใน ๗ วัน 
นับตั้งแต่คณะกรรมการจังหวัดรับรองรายงานการประชุม คือใน ๑๘๐ วันถ้า
หากไม่ได้ค าตอบจากเทศบาลส านักงานที่ดินก็สามารถด าเนินการได้ เพราะผมดู
จากส านักงานที่ดินจังหวัดระเบียบกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับวิธีการและ
หลักเกณฑ์ในการอนุญาตว่าให้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่จะต้อง
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เสนอและพิจารณาส่งจังหวัดคือส านักงานที่ดินจังหวัด 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญนายกฯครับ 

นำยธีระกิจ หวังทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 กระผมขอท าความเข้าใจว่าจากที่ผมเอาเข้าสภา เพราะมีระเบียบของ
กระทวงมหาดไทยว่าการพิจารณาต้องผ่านสภาเท่านั้น  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การพิจารณาตามที่ท่านสมปองบอกว่าเป็นค าสั่ง ระเบียบที่ต้องผ่าน
สภาเท่านั้น ไม่ใช่เป็นนายกเป็นผู้รับผิดชอบ แต่ถ้าไม่มีอะไรในสภา  กรมที่ดินก็
จะใช้ระเบียบ ข้อ ๒๐ (๑) ถ้าในสภาเราไม่มีอะไรต่อไป ผมได้ด าเนินเอาเข้าสภา
ตามระเบียบไปแล้ว สภาจะอนุมัติแบบไหนก็เงียบไป ผมไม่ได้ตอบ ในเมื่อไม่ได้
ตอบ ทางท่ีดินจะใช้ข้อ ๒๐ (๑) วรรค ๓ ต่อไป เท่านั้นเองครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญนายพรเลิศ สุทธิรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯครับ 

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ ความเห็นส่วนตัวผมนั้น ผม
บอกว่า ผมไม่แน่ใจว่าต้องมาของมติสภา ไม่แน่ว่าต้องเอาเรื่องนี้มาเข้าสภา 
เพราะในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ
ที่ ๒๐ (๑) วรรค ๒ ที่ส านักงานที่ดิน เป็นเรื่องที่ต้องประสานกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นว่าจะขัดข้องประการใดหรือไม่ เมื่อประสานกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซ่ึงบางเรื่องไม่ใช่ว่าสภาทุกเรื่องในการขอความเห็นชอบ นี่เป็นระเบียบ
ที่ถูกอ้างมาของส านักงานที่ดิน หากท่านประธานสภาเทศบาลฯขอมติใคร
เห็นชอบหรือใครไม่เห็นชอบ แสดงว่าท่านประธานสภาเทศบาลฯ ให้มาประชุม
ปรึกษาหารือ เกี่ยวกับเรื่องนี้ในสภา ซึ่งผมไม่มั่นใจว่าท่านประธานสภาเทศบาล
จะมั่นใจแค่ไหนว่าเรื่องนี้อยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาเทศบาลฯ  และผมไม่เห็น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าต้องผ่านสภา เมื่อสักครู่ที่มีการกล่าวอ้างมีแต่
เพียงมติที่ประชุมเท่านั้นเอง แต่นี่คือระเบียบไม่ใช่มติที่ประชุม  อันนี้ เป็น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กรมที่ดินอ้างมาในขณะนี้ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือนสมาชิกเทศบาลฯมีการท้วงติงกันนะครับว่า ไม่ใช่มติสภา  ไม่ใช่
อ านาจของสภา ไม่น่าที่จะเอาของความคิดเห็นของสภาแห่งนี้ ตามระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยทางฝ่ายเพ่ือนสมาชิกก็ได้ยกตัวอย่าง  หากว่าสภาเทศบาล
แห่งนี้อนุญาตให้เขาใช้ได้ที่ดินสาธารณะ ทางอาจารย์พรเลิศ ได้อธิบายชัดเจน
แล้วว่าที่ดินสาธารณะจะใช้ต้องผ่านระเบียบ ต้องขออนุญาตสภา ว่าเจ้าหน้าที่
เป็นผู้อนุญาตในที่ดินสาธารณะและสภาเทศบาลแห่งนี้เราจะอนุญาตให้เขาใช้
สถานที่ได้นั้น หมายความว่าต้องเป็นทรัพย์สินของทางเทศบาล หากเป็นที่ดินที่
ทางเทศบาลครอบครองอยู่แล้วผมคิดว่าน่าจะอนุญาตให้ใช้ได้  แต่นี้ที่สาธารณะ
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สภาต้องพิจารณากันให้ดี หากเกิดความผิดพลาดสภาต้องรับผิดชอบ สาเหตุที่
ต้องเข้าสภาเพ่ือให้เรามาพิจารณา เขาก็ชี้แจงแล้วว่ามีระเบียบข้อที่เท่าไร 

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  กระผมนายพรเลิศ  สุทธิรักษ์ 
เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ ที่เจ้าหน้าที่เอาเอกสารมาให้ดู เป็นเรื่องที่เป็นค าสั่งของ
กระทรวงมหาดไทยให้เทศบาลมีหน้าที่ในเรื่องของการดูแลรักษา  คุ้มครอง
ป้องกันที่ดิน เป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน 
เพราะฉะนั้นเทศบาลได้มีอ านาจหน้าที่อย่างนี้  ไม่น่ามีอ านาจหน้าที่ได้การ
พิจารณาขอมติถือครอบครองที่ดินผมอยากสอบถามเจ้าหน้าที่อีกนิดครับว่า 
ที่ดินที่เป็นสาธารณประโยชน์แห่งนี้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของใคร เพราะ
เทศบาลมีหน้าที่ในการบ ารุงรักษาและป้องกันเท่านั้น 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯ ก็สงสัยอยู่นะครับว่าที่ดินที่เขามาขอใช้นี้
อยู่ในความรับผิดชอบของใคร ขอเชิญเจ้าหน้าที่ช่วยชี้แจงให้เพ่ือนสมาชิกฯ ได้
เข้าใจด้วยนะครับ 

นำยสมปอง หยูมำก 
นักผังเมืองช ำนำญกำร 

  เรี ย น ท่ า น ป ระ ธ าน ฯ  แ ล ะ เ พ่ื อ น ส ม าชิ ก ฯ ทุ ก ท่ า น  ที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์ เป็นของมหาดไทยหรือเป็นของอ าเภอ เราในฐานะท้องถิ่นมี
หน้าที่แค่ดูแลบ ารุงรักษา ตามค าสั่งของกระทรวงมหาดไทยครับผม แม้แต่
โรงเรียนเทศบาล ๑ เราไปขอใช้ที่สาธารณประโยชน์เราต้องขอใช้ไหมครับท่าน 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ตามท่ีเพ่ือนสมาชิกฯ ได้ดูรายละเอียดตามหนังสือที่เขาให้มาตรงนี้ ทาง
เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงมาแล้วนะครับเพ่ือนสมาชิกฯ ว่าที่ดินของสาธารณประโยชน์ 
เทศบาลมีอ านาจเพียงแต่ดูแล รักษาอย่าให้พ้ืนดินนั้นถูกประชาชนรุกล้ า หรือ
บ ารุงรักษาปลูกต้นไม้ ตัดหญ้าหรือท าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอะไรอย่างนั้นให้
มันสวยงามแบบนั้นได้ แต่ว่าที่จะยกให้เขาใช้ประโยชน์เพ่ือนสมาชิกฯ ว่าน่าจะ
ไม่ได้ ถามทางเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าที่ดินนี้เป็นของกระทรวงมหาดไทย 
เป็นที่สาธารณะ เทศบาลมีหน้าที่ เพียงแต่ดูแลบ ารุงรักษาเท่านั้ น ผมก็จับ
ใจความได้เท่านี้  ทางพวกเราไม่มีอ านาจที่จะมาพิจารณาตรงส่วนนี้ได้นะครับ 
โดยเฉพาะเรื่องนี้มันเกี่ยวกับข้อกฎหมายหลายตัวหลายข้อ นะครับ ทีนี้พวกเรา
ก็ไม่ค่อยสันทัดในเรื่องกฎหมายนี้ก็คงจะน้อยนะครับ วาระนี้จะพิจารณากัน
อย่างไรก็ขอความคิดเห็นจากเพ่ือนสมาชิกฯ ถ้าว่าเราจะให้ยกไว้ก่อน    ค่อย
พิจารณาในโอกาสต่อไป ให้ศึกษาในข้อกฎหมายให้ชัดเจนถูกต้องก่อน ขอเชิญ
ครับอาจารย์พรเลิศฯ ครับ 

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาฯ ครับ ผมคิดว่าถ้าหากว่าอยู่ในอ านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบของอ าเภอ ก็น่าเป็นเรื่องของอ าเภอ แต่อย่างไรก็ดีครับท่าน
ประธานสภาฯ  อย่างที่ท่านบอกแล้วว่า ในเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลาย
ส่วน เกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายที่ดินในมาตรา ๙ เกี่ยวข้องกับในเรื่องของ
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต
ตามมาตรา ข้อ ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ . ศ. ๒๕๔๓ เกี่ยวข้องกับ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องก าหนดเขตหวงห้าม ที่หุบภูเขาหรือที่ภูเขา 
ตามความในมาตรา ๙ วงเล็บ ๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จะเห็นว่า มัน
เกี่ยวข้องกับระเบียบแล้วก็กฎหมายหลายฉบับ เป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับ ท่าน
ประธานฯ ผมว่าถ้าให้ดีนั้นควรที่จะทบทวนเรื่องนี้เสียก่อน โดยการหารือกับ
กรมฯ  นะครับว่า ในเรื่องนี้นั้นอยู่ในอ านาจหน้าที่ของใครกันแน่ และอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของสภาฯ หรือไม่ หรืออยู่ในอ านาจหน้าที่ของใคร ใครเป็นผู้
อนุญาตนะครับ ก็ผมอ่านดูตามข้อ ๒๐ เมื่อกี้นี้ที่กล่าวไปแล้ว เพียงแต่ว่า
เทศบาลเห็นควรที่จะเห็นชอบหรือไม่ เห็นควรเท่านั้นเอง ซึ่งยังไม่ได้กระจ่างชัด
ครับ ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ทางเพ่ือนสมาชิกฯ ก็เห็นว่าควรที่จะหารือไปกรมฯก่อน เพราะว่าไปหา
เจ้าของที่ดินให้เจอก่อนว่าที่ดินแปลงนี้เป็นของใคร เทศบาลมีอ านาจหน้าที่
อย่างไร ผมคิดว่าเพ่ือนก็ชี้แนะไปในทางที่ดี ผมว่าน่าจะเอาอย่างนั้นนะครับ 
ท่านนายกฯ ว่ายังไงก็ขอเชิญนะครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เห็นด้วยนะครับเห็นด้วยกับเพ่ือนสมาชิกฯ ครับ ก็ขอให้ทุกท่านได้
ทบทวนดูอีกทีนะครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

ในการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจ าปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี   สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติมอบส านักการช่าง
ศึกษาและทบทวนแนวทางระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ มีความชัดเจน  
น าไปพิจารณากรณีการพิจารณาให้ความเห็นให้เอกชนเข้าก่อสร้างในที่ดินของ
รัฐ รายนางพรสวรรค์ บุญศรีโรจน์ ว่าเป็นอ านาจของหน่วยงานใด โดยให้มี
หนังสือหารือเรื่องดังกล่าวไปยังส านักงานท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี และกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป           

มติที่ประชุม ในกำรประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี สมัยสำมัญ สมัยแรก
ประจ ำปี ๒๕๖๐ เม่ือวันที่ ๑๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภำ
เทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี   สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติมอบส ำนัก
กำรช่ำงศึกษำและทบทวนแนวทำงระเบียบ กฎหมำยที่ เกี่ยวข้องให้มี           
ควำมชัดเจน  น ำไปพิจำรณำกรณีกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นให้เอกชนเข้ำ
ก่อสร้ำงในที่ดินของรัฐ รำยนำงพรสวรรค์ บุญศรีโรจน์ ว่ำเป็นอ ำนำจของ
หน่วยงำนใด โดยให้มีหนังสือหำรือเรื่องดังกล่ำวไปยังส ำนักงำนท้องถิ่น
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี และกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นต่อไป           
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 ระเบียบวำระที่ ๑๒ เรื่องญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ (ส ำนักกำรช่ำง)                                                             

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญฝ่ายผู้บริหารฯอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 
 

นำยเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรง
เกียรติครับด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี  ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักกำร 
  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

จำกเดิม 
ครุภัณฑ์กำรเกษตร 

  เครื่องปั้มน้ ำแบบอัตโนมัติ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องปั้มน้ าอัตโนมัติ  จ านวน  ๑  เครื่อง  

เป็นเงิน  ๑๖,๕๐๐  บาท  คุณสมบัติ ดังนี้   
  -  ท่อดูด-ท่อส่ง  ขนาดไม่น้อยกว่า  ๑  นิ้ว 
  -  มอเตอร์ไม่น้อยกว่า  ๒๐๐  วัตต์ 
  -  ควบคุมการท างานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  -  สวิทช์ควบคุมแรงดัน  ท างานติดต่อระบบอัตโนมัติ 
  -  ระยะส่งน้ าไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 
  -  น้ าหนักไม่เกิน  ๑๒  กิโลกรัม 
  (นอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์   ประจ าปี   พ.ศ. ๒๕๕๘  
เนื่องจากก าหนดคุณลักษณะให้เหมาะสมกับการใช้งาน  โดยค านึงถึงความ
คุ้มค่าและประหยัด  จึงใช้ราคาท้องถิ่น)  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี    (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๒)  หน้า  ๓๖๑  ข้อ  ๒  (ส านักการช่าง)  

แก้ไขเป็น 
ครุภัณฑ์กำรเกษตร 

  เครื่องปั้มน้ ำแบบอัตโนมัติ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องปั้มน้ าอัตโนมัติ  จ านวน  ๑  เครื่อง  

เป็นเงิน  ๑๖,๕๐๐  บาท  คุณสมบัติ ดังนี้   
  -  ท่อดูด-ท่อส่ง  ขนาดไม่น้อยกว่า  ๑  นิ้ว 
  -  มอเตอร์ไม่น้อยกว่า  ๒๐๐  วัตต์ 
  -  ควบคุมการท างานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  -  สวิทช์ควบคุมแรงดัน  ท างานติดต่อระบบอัตโนมัติ 
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  -  ระยะส่งน้ าไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 
  -  น้ าหนักไม่น้อยกว่า  ๑๒  กิโลกรัม 
  (นอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์   ประจ าปี   พ.ศ. ๒๕๕๘  
เนื่องจากก าหนดคุณลักษณะให้เหมาะสมกับการใช้งาน  โดยค านึงถึงความ
คุ้มค่าและประหยัด  จึงใช้ราคาท้องถิ่น)  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๒)  หน้า  ๓๖๑  ข้อ  ๒  (ส านักการช่าง)  

เหตุผล 
 เนื่องจากรายละเอียดการก าหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ในหัวข้อ
น้ าหนักของเครื่องปั้มน้ าแบบอัตโนมัติก าหนดไว้ว่าน้ าหนักไม่เกิน  ๑๒  กิโลกรัม  
จากการตรวจสอบจากข้อมูลท้องตลาดในสายการผลิต  ซึ่งไม่มีผลิตภัณฑ์ตาม
คุณลักษณะดังกล่าวขายในท้องตลาด  จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐       
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลฯ  พิจารณาอนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ   
๒๕๖๐  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  หมวด  ๔  ข้อ  ๒๙  ต่อไป 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติครับ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ส านักการช่าง) กรุณายกมือ
ครับ 
 สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ส านักการช่าง) ด้วย
คะแนนเสียงเอกฉันท์  จ านวน ๑๙ เสียง  งดออกเสียงจ านวน ๑ เสียง  ในการ
ประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำ
ชี้แจงประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ (ส ำนักกำร
ช่ำง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  จ ำนวน ๑๙ เสียง งดออกเสียงจ ำนวน ๑ 
เสียง ในกำรประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี สมัยสำมัญ สมัยแรก 
ประจ ำปี ๒๕๖๐ เม่ือวันที่ ๑๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภำ
เทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 

   
 



๓๘ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยแรก  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐                                                                                                     
วันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 

 ระเบียบวำระที่ ๑๓ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจรถนนศรีเกษม ข้ำงร้ำนข้ำวคลุกกะปิ แยก
ขวำ ๑ (ส ำนักกำรช่ำง)                                                              

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นำยเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรง
เกียรติ ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสม
เพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง ท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนศรีเกษม  ข้างร้านข้าวคลุก
กะปิ  แยกขวา  ๑ 

หลักกำร 

ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม  จ านวน   ๒,๑๓๕,๐๐๐ บาท  ส าหรับส านัก
การช่างส่วนช่างสุขาภิบาล  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทท่อ
ระบายน้ า  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง  ๐.๖๐  เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า  ๓๘๐.๐๐ เมตร  และผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  หนา ๐.๑๕  เมตร  กว้างเฉลี่ย  ๓.๐๐-๔.๐๐ เมตร 
ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  ๙๕๐.๐๐  ตาราง
เมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)   

เหตุผล 

 ถนนศรีเกษม  ข้างร้านข้าวคลุกกะปิ  แยกขวา  ๑  มีอาคารบ้านเรือน
ประชาชนก่อสร้างอยู่เต็มพ้ืนที่  แต่ไม่ระบบระบายน้ าสาธารณประโยชน์  เมื่อ
ฝนตกน้ าฝนจะไหลลงบนผิวจราจรรวมกับน้ าทิ้งจากอาคารบ้านเรือน  บางส่วน
ก็ระบายลงสู่ที่ว่างหลังอาคาร  ซึ่งไม่ใช่ที่สาธารณประโยชน์  สร้างความ
เดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณนี้และใกล้เคียง  ท าให้มีการร้องเรียน
เนื่องจากเหตุเดือดร้อนร าคาญอยู่เป็นประจ า  การก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิว
จราจรตามโครงการนี้จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี  แต่เนื่องจากเทศบาล
ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และไม่สามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ได้  ดังนั้น  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จ่ายเงิน
สะสมของเทศบาลเพ่ือใช้ เป็ นค่ าก่อสร้างโครงการดั งกล่ าว   จ านวน   
๒,๑๓๕,๐๐๐  บาท  (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้   ณ  
วันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๐   เป็นเงิน  ๒๙๐,๕๓๑,๖๐๑.๕๓  บาท 



๓๙ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยแรก  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐                                                                                                     
วันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม   จ านวน  ๒,๑๓๕,๐๐๐  บาท   ตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๒  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ข้อ  ๘๙  (๑)  ต่อไป                              

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่
ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่า
ก่อสร้าง ท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนศรีเกษม ข้างร้านข้าวคลุกกะปิ แยก
ขวา ๑ (ส านักการช่าง) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็น
ค่าก่อสร้าง ท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนศรีเกษม ข้างร้านข้าวคลุกกะปิ แยก
ขวา ๑ (ส านักการช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๑ เสียง งดออกเสียง 
จ านวน ๑ เสียง                                 

มติที่ประชุม สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ
ก่อสร้ำง ท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจรถนนศรีเกษม ข้ำงร้ำนข้ำวคลุกกะปิ แยก
ขวำ ๑ (ส ำนักกำรช่ำง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ ำนวน ๑ เสียง งดออก
เสียง จ ำนวน ๑ เสียง                                 

 ระเบียบวำระที่ ๑๔ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจรถนนบำงกุ้ง ๑ ข้ำงธนำคอนกรีต (ส ำนักกำร
ช่ำง)                                                              

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นำยเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรตินะครับ 
ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็น
ค่าก่อสร้าง  ท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนบางกุ้ง  ๑  ข้างธนาคอนกรีต 

หลักกำร 

 ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม    จ านวน   ๙,๓๓๘,๐๐๐ บาท  ส าหรับส านัก
การช่าง   ส่วนช่างสุขาภิบาล  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภท
ท่อระบายน้ า  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง  ๑.๕๐  เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า  ๖๖๐.๐๐ เมตร และผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสริมเหล็กหนา  ๐.๑๕  เมตร กว้างเฉลี่ย  ๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร  



๔๐ 
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วันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 

 

ความยาวไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐.๐๐  
ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)   

เหตุผล 

 ถนนวัดโพธิ์นิมิตตั้งแต่บริเวณกลางซอยถึงเชื่อมถนนกาญจนวิถี และ
ถนนกาญจนวิถีตั้งแต่สามแยกป่าไม้ถึงสี่แยกบางกุ้ง มีบ้านเรือนประชาชนอยู่
อาศัยอย่างหนาแน่น  และมีอาคารพาณิชย์จ านวนมาก เมื่อเกิดฝนตกหนักจะ
เกิดน้ าท่วมบริเวณสามแยกถนนวัดโพธิ์นิมิตถึงโรงแรมเคปาร์คเป็นประจ า  
เนื่องจากน้ าฝนสะสมบริเวณนี้มีปริมาณมากและมีตะกอนดินรวมอยู่ด้วย จะ
ไหลตามลาดเนินเขาจากที่สูงบริเวณหลังหมู่บ้านเสาวลักษณ์ ๒ มาตามแนว
ถนนวัดโพธิ์นิมิต แต่เนื่องจากการระบายน้ าปัจจุบันจะอาศัยท่อระบายน้ าของ
กรมทางหลวงระบายน้ าไปตามแนวถนนกาญจนวิถี  และมีบางส่วนระบายผ่าน
ท่อลอดผิวจราจรถนนกาญจนวิถีบริเวณด้านหน้าโรงแรมเคปาร์ค ไปยังฝั่งตรง
ข้ามก่อนไหลลงคูระบายน้ าของถนนบางกุ้ง ๑ น้ าท่วมขังบริเวณนี้เพราะการ
ระบายน้ าไม่เพียงพอสาเหตุเกิดจากระยะทางที่น้ าไหลค่อนข้างไกล ท่อระบาย
น้ ามีขนาดเล็กและความลาดชันน้อย แนวทางการแก้ปัญหาคือก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าที่มีขนาดใหญ่พอที่จะรวมน้ าทั้งหมดและมีระยะทางไม่ไกลมาก นั่น
คือการก่อสร้างบ่อพักขนาดใหญ่เพ่ือรวบรวมน้ าและดักตะกอน  บริเวณถนนฝั่ง
วัดโพธิ์นิมิต และก่อสร้างท่อลอดผิวจราจรถนนกาญจนวิถีพร้อมก่อสร้างบ่อ
รวบรวมน้ าและบ่อดักตะกอนอีกหนึ่งบ่อบริเวณฝั่งตรงข้ามก่อนจะก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าตามแนวถนนบางกุ้ง  ๑  ตรงลงสู่คลองบางกุ้ง  จะท าให้แก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังบริเวณดังกล่าวได้ทั้งหมด แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือ
การนี้ไว้  และไม่สามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้   
ดังนั้น   จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จ่ายเงินสะสมของเทศบาล
เพ่ือใช้เป็นค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าว  จ านวน  ๙,๓๓๘,๐๐๐  บาท (เก้าล้าน
สามแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้  ณ  
วันที่  ๓๑  มกราคม ๒๕๖๐  เป็นเงิน  ๒๙๐,๕๓๑,๖๐๑.๕๓ บาท 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม จ านวน  ๙,๓๓๘,๐๐๐  บาท   ตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  



๔๑ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยแรก  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐                                                                                                     
วันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๒  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ข้อ  ๘๙  (๑)  ต่อไป                              

นำยประเสริฐ ทบัทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่
ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่า
ก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนบางกุ้ง ๑ ข้างธนาคอนกรีต (ส านักการ
ช่าง)  กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็น
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนบางกุ้ง ๑ ข้างธนาคอนกรีต (ส านัก
การช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน  ๑๙ เสียง  งดออกเสียง จ านวน ๑ 
เสียง 

 
มติที่ประชุม 

 
สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ

ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจรถนนบำงกุ้ง ๑ ข้ำงธนำคอนกรีต (ส ำนัก
กำรช่ำง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ ำนวน  ๑๙ เสียง  งดออกเสียง จ ำนวน 
๑ เสียง 

  ระเบียบวำระที่ ๑๕ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำพร้อมทำงเท้ำถนนวัดโพธิ์ ๒ (ส ำนักกำรช่ำง)                                                              

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นำยเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

เรียนประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี  ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง  ท่อระบายน้ า
พร้อมทางเท้าถนนวัดโพธิ์  ๒ 

หลักกำร 

ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม    จ านวน   ๔,๗๓๘,๐๐๐   บาท   ส าหรับ
ส านักการช่าง   ส่วนช่างสุขาภิบาล  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทท่อระบายน้ า  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง  ๐.๘๐  เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า  ๗๙๐.๐๐ เมตร  พร้อม
ปรับปรุงทางเท้าแผ่นพ้ืนพิมพ์ลาย  ค.ส.ล.  ทับหน้า  กว้าง  ๑.๐๐  เมตร  
ความยาวไม่น้อยกว่า  ๓๘๐.๐๐  เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  ๓๘๐.๐๐  
ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)   

เหตุผล 

 ถนนวัดโพธิ์  ๒  เป็นที่ตั้งของชุมชนขนาดใหญ่ใจกลางเมือง  มีการ



๔๒ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยแรก  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐                                                                                                     
วันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 

ก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมทางเท้า  และถนนซึ่งมีผิวจราจรลาดยางเรียบร้อย
แต่สาธารณูปโภคเหล่านี้ก่อสร้างไว้นานแล้ว  มีอายุการใช้งานมายาวนาน
ประมาณ  ๓๐  ปี  ปัจจุบันมีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวน
มากท่อระบายน้ าที่ก่อสร้างไว้มีขนาดเล็กไม่สามารถรับน้ าฝนและน้ าทิ้งจาก
อาคารบ้านเรือนได้อย่างเพียงพอ  อีกทั้งมีสภาพเก่าเกิดการช ารุดทรุดตัวไม่
สามารถใช้งานได้ดี  ผิวจราจรที่ก่อสร้างไว้ก็มีสภาพเป็นหลุมบ่อ  และคับแคบ  
เมื่อฝนตกหนักจะเกิดน้ าท่วมขังโดยเฉพาะตามถนนซอยแยกที่เชื่อมต่อกับถนน
วัดโพธิ์  ๒  การจราจรที่ติดขัดบ่อยครั้งสร้างความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อาศัย
ในบริเวณนี้  และที่ผ่านไปมาการก่อสร้างตามโครงการนี้จะช่วยแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนที่เกิดขึ้นและเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของเมืองได้เป็นอย่างดี   แต่
เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และไม่สามารถโอนเงิน
งบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้  ดังนั้น  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี  จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเพื่อใช้เป็นค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าว  
จ านวน  ๔,๗๓๘,๐๐๐  บาท  (สี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้   ณ  
วันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๐   เป็นเงิน  ๒๙๐,๕๓๑,๖๐๑.๕๓  บาท 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม   จ านวน  ๔,๗๓๘,๐๐๐  บาท   ตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๒  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ข้อ  ๘๙  (๑)  ต่อไป                              

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ ขอเชิญคุณทิวา     
กุฏอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลฯครับ 

นำยทิวำ กุฏอินทร์   สมำชิก
สภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพกระผมนายทิวา กุฏอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผมไม่แน่ใจว่าแผ่นพ้ืนพิมพ์ลายนะครับ 
พิมพ์ลาย คสล. ทับหน้า ผมกลัวว่าคล้ายๆ เป็นแบบถนนศรีวิชัยนะครับ เทพ้ืน
ปูนแล้วก็เอาแผ่นพิมพ์ลายมาทับตรงนั้น หรือว่าเป็นท าเป็นเหมือนกับที่ถนน
ราษฎร์บ ารุงครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ หากไม่มี ผมขอมติที่
ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อ เป็นค่า
ก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมทาง เท้าถนนวัด โพธิ์  ๒  (ส านักการช่าง )  
กรุณายกมือครับ 
  



๔๓ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยแรก  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐                                                                                                     
วันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 

 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  มีมติ อนุมัติจ่ายเงินสะสม
เ พื ่อ เป ็น ค่า ก ่อ ส ร้า ง ท ่อ ร ะ บ า ย น้ า พ ร ้อ ม ท า ง เท ้า ถ น น วัด โ พ ธิ ์  ๒  
(ส า น ัก ก า ร ช ่า ง )  ด ้ว ย ค ะ แ น น เส ีย ง เ อ ก ฉัน ท ์ จ า น ว น  ๑ ๙  เ ส ีย ง      
งดออกเสียงจ านวน ๑ เสียง   

มติที่ประชุม สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติ อนุมัติจ่ำย เงินสะสม
เพื ่อ เป็น ค่ำ ก่อส ร้ำ งท่อ ร ะบ ำยน้ ำ พ ร้อมท ำง เท้ำ ถนน วัด โพ ธิ ์  ๒  
(ส ำนักกำรช่ำง)  ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ ำนวน ๑๙ เสียง งด
ออกเสียงจ ำนวน ๑ เสียง   

  ระเบียบวำระที่  ๑๖ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจร ถนนกำรุณรำษฎร์ ซอย ๓ ข้ำงบ้ำนเลขท่ี 
๑๑๓/๑๐ (ส ำนักกำรช่ำง)                                                              

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นำยเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

เรียนประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านครับด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสม
เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนการุณราษฎร์  ซอย ๓ ข้าง
บ้านเลขท่ี  ๑๑๓/๑๐ 

หลักกำร 

 ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม    จ านวน   ๔,๙๒๖,๐๐๐   บาท  ส าหรับ
ส านักการช่างส่วนช่างสุขาภิบาล  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทท่อระบายน้ า  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง  ๐.๖๐  เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า  ๑,๗๐๐.๐๐ เมตร  และผิว
จราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  หนา  ๐.๑๕  เมตร  กว้างเฉลี่ย  ๒.๐๐-๕.๐๐ 
เมตร ความยาวไม่น้ อยกว่า ๕๐๐.๐๐ เมตร  หรือมี พ้ืนที่ ไม่น้ อยกว่า  
๒,๐๐๐.๐๐  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)   

เหตุผล 

 ถนนการุณราษฎร์  ซอย  ๓  ข้างบ้านเลขที่  ๑๑๓/๑๐  เป็นบริเวณที่
มีบ้านเรือนประชาชนก่อสร้างอยู่ตลอดเส้นทาง  แต่ไม่มีระบบระบายน้ า
สาธารณประโยชน์  สภาพผิวจราจรบางตอนเป็นถนนลาดยางเก่าเป็นหลุมบ่อ
และช ารุด  บางตอนเป็นถนนหินคลุก  และสภาพโดยทั่วไปผิวจราจรค่อนข้าง
แคบยวดยานแล่นสวนทางกันด้วยความยากล าบาก  การระบายน้ าจะอาศัยคู



๔๔ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยแรก  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐                                                                                                     
วันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 

ดินบริเวณไหล่ทาง  ท าให้เมื่อฝนตกหนักน้ าฝนจะไหลรวมกับน้ าทิ้งจากอาคาร
บ้านเรือน  และรวมกันบริเวณที่ลุ่ม  ซึ่งเป็นที่ดินว่างเปล่า  เกิดปัญหาน้ าเสีย
สะสม  เป็นแหล่งแพร่พันธ์ของพาหะน าโรคต่าง ๆ สร้างความเดือดร้อนร าคาญ
แก่ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าวและใกล้เคียง  การก่อสร้างตามโครงการนี้จะ
บรรเทาปัญหาที่ เกิดขึ้น ได้ เป็นอย่ างดี    แต่ เนื่ องจากเทศบาลไม่ ได้ตั้ ง
งบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และไม่สามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ได้  ดังนั้น  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จ่ายเงิน
สะสมของเทศบาลเพ่ือใช้ เป็ นค่ าก่อสร้างโครงการดั งกล่ าว   จ านวน  
๔,๙๒๖,๐๐๐  บาท  (สี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้   ณ  
วันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๐   เป็นเงิน  ๒๙๐,๕๓๑,๖๐๑.๕๓  บาท 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม   จ านวน  ๔,๙๒๖,๐๐๐  บาท   ตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๒  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ข้อ  ๘๙  (๑)  ต่อไป                               

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่
ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่า
ก่อสร้าง ท่อระบายน้ าและผิวจราจร ถนนการุณราษฎร์ ซอย ๓ ข้างบ้านเลขที่ 
๑๑๓/๑๐ (ส านักการช่าง) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็น
ค่าก่อสร้าง ท่อระบายน้ าและผิวจราจร ถนนการุณราษฎร์ ซอย ๓ ข้าง
บ้านเลขที่ ๑๑๓/๑๐ (ส านักการช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๑๙ 
เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง 

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ
ก่อสร้ำง ท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจร ถนนกำรุณรำษฎร์ ซอย ๓ ข้ำง
บ้ำนเลขท่ี ๑๑๓/๑๐ (ส ำนักกำรช่ำง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ ำนวน ๑๙ 
เสียง งดออกเสียง จ ำนวน ๑ เสียง 

  ระเบียบวำระท่ี ๑๗ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจรถนนศรีเกษมข้ำงบ้ำนเลขที่ ๑๒๓/๑๗ (ส ำนัก
กำรช่ำง)                                                                                 

   



๔๕ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยแรก  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐                                                                                                     
วันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นำยเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 
 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรง
เกียรติทุกท่านครับ ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขออนุมัติ
จ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง ท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนศรีเกษม  ข้าง
บ้านเลขท่ี  ๑๒๓/๑๗ 

หลักกำร 

ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม  จ านวน  ๑,๓๘๐,๐๐๐   บาท ส าหรับส านัก
การช่าง   ส่วนช่างสุขาภิบาล  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ท่อระบายน้ า  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง  ๐.๖๐  เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า  ๒๘๐.๐๐ เมตร  และผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕  เมตร  กว้างเฉลี่ย  ๓.๐๐-๕.๐๐ เมตร 
ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๐.๐๐ เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๕.๐๐  ตาราง
เมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)   

เหตุผล 

 ถนนศรีเกษม  ข้างบ้านเลขที่  ๑๒๓/๑๗  เป็นถนนซอยตันไม่มีระบบ
ระบายน้ าสาธารณประโยชน์  ผิวจราจรเป็นหินคลุก  มีผิวจราจรลาดยางบาง
ตอนซึ่งมีสภาพเก่าและช ารุด  เมื่อฝนตกจะเกิดน้ าท่วมขังและไหลนองบนผิว
จราจรรวมกับน้ าทิ้งจากอาคารบ้านเรือน  สร้างความเดือดร้อนร าคาญและ
ความไม่ปลอดภัยแก่ยวดยานที่แล่นผ่านไปมา การก่อสร้างตามโครงการนี้จะ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี   แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือ
การนี้ไว้  และไม่สามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้  
ดังนั้น  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จ่ายเงินสะสมของเทศบาล
เพ่ือใช้เป็นค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าว  จ านวน  ๑,๓๘๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่ง
ล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

 ขณะนี้ ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่ สามารถน าไปใช้จ่ ายได้           
ณ  วันที่ ๓๑ มกราคม  ๒๕๖๐ เป็นเงิน  ๒๙๐,๕๓๑,๖๐๑.๕๓ บาท 
  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม จ านวน ๑,๓๘๐,๐๐๐ บาท  ตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน              
การเก็บรักษาเงิน   และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                



๔๖ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยแรก  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐                                                                                                     
วันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 

พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๒  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ข้อ  ๘๙  (๑)  ต่อไป                              

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ หากไม่มี ผมขอมติที่
ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง
ท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนศรีเกษม ข้างบ้านเลขที่ ๑๒๓/๑๗ (ส านักการ
ช่าง) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็น
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนศรีเกษม ข้างบ้านเลขที่ ๑๒๓/๑๗ 
(ส านักการช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง 
จ านวน  ๑ เสียง   

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจรถนนศรีเกษม ข้ำงบ้ำนเลขที่ ๑๒๓/๑๗ 
(ส ำนักกำรช่ำง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ ำนวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง 
จ ำนวน  ๑ เสียง   

  ระเบียบวำระท่ี ๑๘ เรื่องอ่ืนๆ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ต่อไปก็มีเรื่องอ่ืนๆ ใครมีเรื่องที่จะซักถามอะไรบ้าง ขอให้ซักถามได้นะ
ครับ หรือใครจะฝากอะไรถึงฝ่ายผู้บริหารฯ ก็ขอเชิญนะครับ มีไหมครับ ครับขอ
เชิญครับ  คุณสุวัธชัย ครับ 

นำยสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรื่องอ่ืนๆ นั้นผมก็คงไม่ต้องมีอะไรมากนะครับ ขอฝากไว้นะครับ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีของเราตอนนี้ก็มีกิจกรรมมากมายนะครับ มีงาน
เทศกาลต่างๆ นะครับ ตรุษจีนก็เพ่ิงผ่านพ้นไปอีกนะครับ ก็ผมก็ดูมาหลายปี
แล้วก็เคยพูดเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้ว ก่อนหน้านี้ฝากท่านประธานฯ ถึงผู้บริหาร
นะครับ ว่าทุกเทศกาลควรจะจัดเรื่องของก าลังคน หรือเรื่องของการอ านวย
ความสะดวกผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอยในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครของเรานะครับ ที่เป็น
บริเวณที่แออัดนะครับ ตรุษจีนปีนี้ก็เหมือนเดิมนะครับ อย่างที่เห็นภาพนะครับ 
ถ้าผ่านไปหน้าตลาดสดเทศบาล หรือริมแม่น้ าตาปีของเราที่มีขายผลไม้ขายของ
อะไรอย่างนี้นะครับ ไม่ใช่ว่าไม่ให้เขาขายนะครับ ให้เขาขายแต่ว่าเราน่าจะลงไป
จัดพื้นที่ให้มันเป็นสัดส่วน ไม่ใช่มาตั้งกันบนถนนตามอ าเภอใจกันแบบฉันเอามุม
นี้ คุณเอามุมนั้น ผมว่าให้ไปจัดเป็นมุมซักมุมหนึ่งตรงไหนก็ได้ ตรงสะพานนริศที่
เราท าออกไปกว้างขวางหรืออะไรอย่างนี้นะครับท่าน เพราะว่าตอนนี้รถติด
แออัดมากนะครับ ทั้งภาคเช้าภาคเย็น ยังไงก็ฝากท่านผู้บริหารฯ หน่อยนะครับ 
ในเรื่องการพัฒนาเมืองนะครับ เรามีพ้ืนที่ที่เป็นของเทศบาลโดยตรง แต่เรายัง
ไม่ได้ไปพัฒนาอย่างจริงจังนะครับ ก็หลายจุดนะครับ ยังไงก็ขอฝา แก้ในเรื่อง
การพัฒนาในส่วนของส่วนตรงนี้ แล้วก็ลงในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับ             
ว่าสุ ราษฎร์ธานี เราจะท ายั งไงให้ มีนั กท่ องเที่ ยวเข้ ามาจับจ่ ายใช้สอย                          



๔๗ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยแรก  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐                                                                                                     
วันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 

ให้มากขึ้นนะครับ ก็จุดบริการนักท่องเที่ยวของเราก็ยังน้อยอยู่นะครับ 
โดยเฉพาะที่ว่าเป็นภาษาอังกฤษจริงๆ ก็แทบจะไม่มีเลย ยังไงก็ฝากด้วยนะครับ 
ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญเลยครับคุณสากลฯ ครับ ขอบคุณครับ 

นำยสำกล เพชรมีศรี 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหารฯ เพ่ือนสมาชิกฯ ทุกท่าน
ครับ กระผมก็มีเรื่องฝากมา เรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อโฉลกครับ ทาง
ชาวบ้านเขาถามมาว่าเพราะอะไรถึงได้ช้านัก และที่วันก่อนผมเคยถามครั้งหนึ่ง
แล้ว เขาบอกต้องแก้แบบ  ต้องแก้สัญญา ไม่ทราบว่าทางฝ่ายผู้บริหารฯ ท า
เรื่องไปถึงไหนแล้ว ผมจะได้ไปบอกเขาถูก ขอฝากด้วยนะครับ 

 
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  
 นายกฯก็รับทราบแล้วนะครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านอ่ืนสอบถาม
บ้างครับ หากไม่มีผมขอปิดการประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลำ ๑๖.๓๐ น.  

 
(ลงชื่อ)      สุริยะ แช่มศรีรัตน์  ผู้จดบันทึกการประชุม 

       (นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์) 
       เลขานุการสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
ได้ตรวจรายงานการประชุมฯ แล้ว ถูกต้อง 
(ลงชื่อ)  สุเมธ ประเสริฐสิริพงศ์ ประธานกรรมการ   
    (นายสุเมธ ประเสริฐสิริพงศ์)  
   
(ลงชื่อ) นพดล ประเสริฐ  กรรมการ  
    (นายนพดล ประเสริฐ) 
 
(ลงชื่อ) สากล เพชรมีศรี  กรรมการ  
    (นายสากล เพชรมีศรี) 
 
(ลงชื่อ)  ไพโรจน์ อภินิเวศ  กรรมการ  
    (นายไพโรจน์ อภินิเวศ) 
                                                                  



๔๘ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยแรก  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐                                                                                                     
วันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 

 
(ลงชื่อ) มนัสวี แซ่เตี้ยว กรรมการ  
    (นายมนัสวี แซ่เตี้ยว) 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๐    ได้มีมติรับรองแล้ว ใน
การประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี     สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ครั้งที ่๑ ประจ าปี ๒๕๖๐                        
เมื่อวันที่๑๙  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 
                                             
      ลงชื่อ   ............................................  ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
                                (นายประเสริฐ ทับทิมทอง)  

พิระพงศ ์ตรวจ 
 จิราภรณ์ ทาน 
 สุภาภรณ์ พิมพ์ 

 


